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ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2565 
วันที่  23  มิถุนายน   พ.ศ. 2565  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 นายสมพงษ์  ใจโชติ ประธานสภา  สมพงษ ์ ใจโชติ  
2 นายกฤษณพงศ์  ค าศรี รองประธานสภาฯ กฤษณพงศ์  ค าศรี  
3 นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เลขานุการสภาฯ ธิเดช  เจริญศรีเมือง  

4 นางสาวบุญช่วย  มูลจัด สมาชิก หมู่ 1 บุญช่วย  มูลจัด  

5 นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา สมาชิก หมู่  2 สุพิชญ์  เหล่ามาลา  

6 นางสาวสุบน  บุตรเสมียน สมาชิก หมู่  3 สุบน  บุตรเสมียน  

7 นายประมวล  ดวงธนู สมาชิก  หมู่  4 ประมวล  ดวงธนู  
8 นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ สมาชิก  หมู่  5 นวลอนงค์  ชาญพินิจ  

9 นายพัด  หงษ์โสภา สมาชิก  หมู่  7 พัด  หงษ์โสภา  

10 นายบรรลือ  ศิริจันทร์ สมาชิก  หมู่  8 บรรลือ  ศิริจันทร์  

11 นายนิสิต  ไชยศรีษะ สมาชิก  หมู่  9  นิสิต  ไชยศรีษะ  

12 นางกัญญา  มูลจัด สมาชิก  หมู่  10 กัญญา  มูลจัด  

ผู้เข้าร่วมประชุม    1.  นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
2.  นายนิล  ชาญพินิจ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
3.  นายไพรัตน์  สมาธิ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
4.  นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลใจดี 
5.  นางจินดา  เทพแสง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.  นางจิตติมา  ตองอบ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
7.  นายสัมพันธ์  บุญเย็น  นายช่างโยธาอาวุโส 
8.  นางสาวธรรญชนก  ทองมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9.  นายประยุทธ  บุตรวงษ์ นิติกรช านาญการ 
10.  นางสาวนิภาพร  ชาญพินิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11.  นางสาวทิพยวัลย์  มูลดบั ผู้ใหญ่บ้านพะเยียว หมู่ที่ 2 
12.  นายวชัรเรนทร์  แววด ี เจ้าหน้าทีช่ลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 

เริ่มประชุม   เวลา   09.30   น. 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  ขอสวัสดีทุกๆท่าน เรียนท่านสมพงษ์  ใจโชติ  ประธานสภาท่านสมาชิก 
(เลชานุการสภาฯ) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีทุกๆท่าน ท่านอนุรักษ์  เพชรอินทร์  คณะผู้บริหาร 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2564  ได้เรียนเชิญท่านสมาชิกพร้อมทั้งคณะผู้บริหารเข้าร่วม
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ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อราชการซึ่งมีความจ าเป็นที่จะขอมติสภา 3 – 4 เรื่อง  ในวันนี้
ก็คิดว่าทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  พร้อมคณะผู้บริหารมาพร้อมกันแล้ว  
เรียนเชิญท่านสมพงษ์  ใจโชติ  ท่านได้น าสมาชิก  ท่านผู้บริหารสวดมนต์  ก่อนเปิด
สภา  ขออนุญาตเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม -สวดมนต์- 
 ก็ขอขอบคุณทุกๆท่าน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขออนุญาต เรียนเชิญท่านสมพงษ์  

ใจโชติ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี   
    ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  เรียนเชิญครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมก็ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
(ประธานสภาฯ)    วันนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ก็ได้เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เกี่ยวกับการ 
    ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  ตาม 
    โครงการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งทางโยธาก็ได้ประมาณการมาใหม่ จ านวน 2  

รายการ  เป็นโครงการของหมู่ที่ 10 ไม่สามารถด าเนินการได้ เราก็เลยมีการ 
เปลี่ยนแปลง ไปสร้างที่ใหม่แต่ก็ยังเป็นโครงการของหมู่ที่ 10  และอีกที่ 1 เป็น
โครงการที่เป็นปัญหาซึ่งเทไปซีกหนึ่งแล้ว  อีกซีกหนึ่งประมาณ 40  เมตร ติดขัดบาง
เรื่องก็เลยประมาณการใหม่ ก็ขอน าเสนอต่อที่ประชุมในระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี -   
ผมก็ขอไปสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  สมัย 
(ประธานสภาฯ)   วิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 31  มีนาคม  2565 
 ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
  ประชุม  เมื่อวันที่ 27   เมษายน  2565  แล้ว  ขอให้สมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลใจดีทุกท่านได้ตรวจดู  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้ง 
  นี้หรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  ตอนนี้ก็ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจ 
  ดูถ้ามีข้อบกพร่อง ควรแก้ไขข้อความใด ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย ถ้าไม่มีผมก็จะ 
  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เมื่อวันที่ 
  31  มีนาคม   2565  โปรดยกมือครับ  
ที่ประชุม   มีมติรับรอง ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  - 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ 5.1  พิจารณาการขอใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ (ที่สาธารณะประโยชน์)  เพ่ือสร้างวัด 
(ประธานสภาฯ) บ้านพะเยียว  บ้านพะเยียว  หมู่ที่ 2  ต าบลใจดี  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  

เรียนเชิญท่านเลขานุการสภา อบต.ใจดี  ได้ชี้แจงครับ 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้เข้าร่วม 
(เลขานุการสภาฯ) ประชุมทุกๆท่าน ก็ในส่วนของที่พักสงฆ์บ้านพะเยียว  หมู่ที่ 2  ทุกท่านก็จะได้เห็นว่ามี

สถานที่เป็นที่พักสงฆ์  ในส่วนของการปริวาสกรรม  กิจของสงฆ์ต่างๆก็เป็นระยะเวลา
ค่อนข้างทีจ่ะนานแล้ว  ที่ตรงนั้นก็เป็นที่ นสล. มีประเด็นก็ทางชุมชนทางหมู่บ้าน ก็
อยากจะยกฐานะวัด  บางทีบางครั้งก็อาจจะติดในข้อกฎหมาย  ด้วยความต้องการของ
ชุมชนเองก็จะได้เสนอความต้องการเสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบ  เสนอในหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องต่อไป  ประเด็นนี้ก็ทางนิติกรก็ได้ลงพื้นที่ประสานป่าไม้ทั้งศาสนา  ข้อ
กฎหมายระเบียบต่างๆ เดี๋ยวให้ทางนิติกรได้ชี้แจง ที่ไปที่มาให้ทางสมาชิกได้รับทราบ
และจะได้พิจารณาในล าดับต่อไป 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวทิพย์วัลย์  มูลดับ กราบเรียนท่านประธานสภา  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  และผู้ 
(ผู้ใหญ่บ้านพะเยียว หมู่ที่ 2) เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในวันนี้ก็มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมประชุมในการปรึกษาหารือ  

ในเรื่องการขอใช้ที่ดินของกรมป่าไม้เพ่ือที่จะสร้างวัดบ้านพะเยียว  ก็อยู่ด้วยข้อ
กฎหมาย  ทางบ้านพะเยียวก็ได้ด าเนินการในโครงการได้ส่งเอกสารจัดท าโครงการไป
แล้วส่วนหนึ่งแต่ยังมีหลักเอกสารที่ต้องขอมติในที่ประชุม  ให้อนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้
ในการสร้างวัด  ก็ได้ปรึกษากับท่านนิติกร  ในวันนี้ก็จะขอความอนุเคราะห์  จะให้ทาง
ท่านนิติกรช่วยประสานในเรื่องของข้อกฎหมายอีกครั้ง  เชิญค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านนิติกรครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประยุทธ  บุตรวงษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  และผู้บริหาร 
(นิติกรช านาญการ) องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หัวหน้าส่วน  อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดี  สืบ

เนื่องจากว่ามีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2563 เห็นชอบตามที่กรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเรื่องการขอเข้าท าประโยชน์ในที่ป่าไม้  และ
ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2523  ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมี
ส่วนราชการใดเข้าไปท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  โดยให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 
2563 ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  ยื่นการขอ
อนุญาตก่อนเข้าท าประโยชน์ในที่ดินของป่าไม้  ตรงนี้ทางส านักพระพุทธศาสนาได้
ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าอาวาส เจ้าคณะอ าเภอ   เจ้าคณะอ าเภอท่านก็ได้รวบรวม
ข้อมูล  ปรากฏว่ามีส านักสงฆ์ท่ียังไม่สามารถจัดตั้งเป็นวัดได้ ตาม พรบ.สงฆ์ 2505  
ก็อยู่เป็นจ านวนมาก  ท่านก็ได้รวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการของ
ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  5 ตุลาคม  2563 ตรงนี้ทาง
หมู่บ้านได้จัดท าโครงการเข้ามาให้ทาง อบต.เรา  เพ่ือให้ด าเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ทางหมู่บ้านได้ท าโครงการขอใช้ที่ป่าไม้เพ่ือสร้างวัด  ได้มีการ
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ประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือที่จะสร้างวัดมีภาพถ่ายกูเกิลเอิร์สแสดงความแผนที่ที่จะขอ
อนุญาต  แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของที่พักสงฆ์  บริเวณพ้ืนที่ขออนุญาตพอสังเขป  
แผนที่แสดงภูมิประเทศ  1:50,000   บริเวณพ้ืนที่ขออนุญาต ภาพถ่ายของที่พักสงฆ์ 
ตรงนี้ ข้อที่ 8  รายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตอนนี้ทาง
หมู่บ้านยังเหลือองค์ประกอบเดียวก็คือ  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลใจดี  เหตุผลที่องค์การบริหารส่วนต าบลใจดีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พิจารณาในการศึกษาในการรวบรวมข้อมูลเพราะเรามีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ประมาณ 
2 ฉบับ  ก็ว่าด้วยประมวลกฎหมายที่ดินการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์ต้อง
ผ่านการได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  เพราะว่ากฎหมายได้ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลและอ าเภอเป็นผู้ร่วมดูแลที่สาธารณะประโยชน์จึงเป็นที่มา
ของการพิจารณา ณ ตรงนี้  เหตุผลที่ต้องเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ใน
เรื่องการสร้างวัดในที่สาธารณะประโยชน์เพราะว่ากฎหมายว่าให้ผ่านที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี วันนี้ผมก็จะขอเข้าวาระสืบเนื่องมาจากว่าตรงนี้ขอน า
เรียนก่อนว่า  ณ  วันนี้ทีท่างหมู่บ้านท าหนังสือมาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  
เพ่ือที่จะให้ อบต.ใจดีเห็นชอบว่าที่จะสร้างวัดตรงนั้นได้  ไม่ใช่การอนุมัติที่จะสร้างวัด
ได้โดย ตรงนี้ทางหมู่บ้านก็จะต้องรวบรวมเอกสารมีทั้งหมด 7 ข้อ ต่างๆ เพ่ือส่งให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะ
เกษก็จะรวบรวมส่งให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป  ตรงนี้ก็ยังไม่
แน่ชัดว่าอีกนานเท่าไร่จึงจะได้ อันนี้ก็คือหลักการและเหตุผลในการรวบรวมเพ่ือที่จะ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร  ระเบียบข้อกฎหมายที่
สภาจะใช้ในการพิจารณาตรงนี้ ตรงนี้จะแยกเป็นสองกรณี ตรงนี้ในกรณีท่ีหมู่บ้าน 
และประชาชนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เข้าไปร่วมกันก่อตั้งส านักสงฆ์  ก็
บริเวณท่ี นสล. เลขท่ี ศก 2019  ใช้ชื่อว่าที่ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตั้งอยู่
ที่บ้านพะเยียว หมู่ที่ 2  ต าบลใจดี  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อท่ี 25  ไร่ ซึ่ง
อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านพะเยียว  ปัญหาที่ติดก็คือว่าหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  
การที่จะขอใช้ได้ต้องเปลี่ยนแปลง  ต้องเป็นทบวงกรม  ทบวงการเมือง  หมายความว่า  
ส่วนราชการส่วนกลาง  ส่วนราชการส่วนภูมิภาค  ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นจึงจะขอใช้
ที่ตรงนี้ได้  กฎหมายข้อแรกถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีเราเป็นผู้ขอใช้เราก็จะมี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้ตามมาตรา 9  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติการถอน
สภาพ  การข้ึนทะเบียน  และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  พูดง่ายๆ ตอนนี้ก็
คือว่าทางวัดไม่ใช่ทบวงทางการเมือง คือไม่ใช่ส่วนราชการจึงไม่สามารถท่ีจะใช้
ระเบียบตามประมวลกฎหมายที่ดินได้  เพราะฉะนั้นแล้วมติคณะรัฐมนตรีจึง
ตีความหมายว่าที่วัดบ้านพะเยียวนั้น  ให้มีค านิยามเป็นป่าไม้ให้ด าเนินการขออนุญาต
ตามประมวลป่าไม้  ก็คือขอตามพระราชบัญญัติป่าไม้ เกิดก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน  
พระราชบัญญัติป่าไม้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2484  ประมวลกฎหมายที่ดินใช้เมื่อ พ.ศ. 
2497  จะเป็นกฎหมายย้อนกันไปย้อนกันมาท่ีใช้กัน  ตรงนี้ในที่ประชุมก็จะน าเรียน
ว่าในส่วนของผมได้ศึกษาค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านได้ระบุไว้แล้วว่า
เรื่องเสร็จที่ 121/2555  ได้ตีความหมายไว้ว่าที่ป่าไม้ให้หมายถึงที่ นสล.ด้วย  
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เพราะฉะนั้น  ณ  เวลานี้ที่ นสล.ตรงนี้เป็นที่ป่าไม้ถ้าการจะขอใช้ที่ที่ป่าไม้นั้นต้องไป
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้  เมื่อพระราชบัญญัติป่าไม้ก็จะระบุไว้ว่าในออก
กฎกระทรวงให้เราได้เห็น  กฎกระทรวงการอนุญาตและการขออนุญาตท าประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่า  ในข้อที่ 5  ก็ก าหนดไว้แล้วว่าการขออนุญาตท าประโยชน์ในที่ป่าต้องมี
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เราก็อยู่ในอนุ 8  เพ่ือสร้างศาสนสถานได้ในตรงนี้แต่
ก็ต้องเสนอเอกสารเพ่ือส่งต่อให้ส านักงานพระพุทธศาสนา แล้วส านักงาน
พระพุทธศาสนาก็ส่งต่อให้ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7  อยู่ที่อุบลฯ ตอนนี้  ก็
น าเรียนให้เข้าใจกันก่อนว่า เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจท าไมสภาต้องมา
พิจารณาเรื่องการสร้างวัดในพ้ืนที่ป่า  ผมก็จะขอย้อนไปอีกประเด็นหนึ่งเราค้างกันมา
ตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วพราะว่าเรามาตีความหมายว่าก็คือสภาให้ทางผมในฐานะที่เข้าใจใน
เรื่องกฎหมายเข้าไปศึกษาท่ี นสล.ว่าตรงนี้เป็นป่าหรือไม่  แต่ว่าครั้งก่อนที่เราได้
ประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นวัดบ้านอังกุล  วัดบ้านอังกุลไม่ใช่ที่ นสล.จึงเป็นที่ป่า
โดยที่เราไม่ต้องมาตีความหมาย แต่ตรงนี้ที่วัดบ้านพะเยียวเป็นที่ นสล. ไปหารือกับ
ส านักงานที่ดินก็ได้ศึกษาในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อยุติแล้วว่าที่ นสล.เป็นที่ป่า
เมื่อเป็นที่ป่าก็ไม่ต้องไปด าเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการขอเพิกถอน ให้
ไปด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้แทน  ก็น าเรียนในเบื้องต้นครับ  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ ตามท่ีได้ฟังท่านนิติกรได้อธิบายเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับวัดบ้านพะเยียว  มีท่าน 
(ประธานสภาฯ) ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  เรียนเชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ท่านสมาชิก 
(ส.อบต.ม.9) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิสิต  

ไชยศรีษะ สมาชิกหมู่ท่ี 9 เกี่ยวกับการพิจารณาการขอใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ พ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างวัดบ้านพะเยียว  ซึ่งสภาสมัยก่อนก็ได้พิจารณาในส่วน
ของการพิจารณา คราวที่แล้วถ้าผมจ าไม่ผิดพิจารณาในส่วนของที่สร้างวัดอังกุล พะ
เยียวก็มีพ่วง  แต่ตอนนั้นก็จะแยกเป็นพิจารณาคนละ 2 ส่วนตามที่ท่านนิติกรได้ชี้แจง
อันหนึ่งเป็นส่วนของป่าไม้  ในส่วนของวัดอังกุล  ในส่วนของวัดบ้านพะเยียวก็จะเป็น
ป่าสาธารณะประโยชน์เป็นที่ นสล.ตามท่ีได้น าเรียนซึ่งในส่วนการพิจารณาของสภา
สมัยก่อนก็ได้ถามท่านนิติกรว่าถ้าสภาได้พิจารณาเห็นชอบไปแล้ว  จะมีผลอย่างไร ซึ่ง
ผมเองก็ได้ให้นิติกรได้พิจารณาในส่วนนั้นว่าข้อที่สภาเห็นชอบไปแล้วจะมีผลอย่างไร  
มาได้ฟังทางเจ้าของพ้ืนที่ วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านพะเยียวก็ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงใน
ส่วนการขออนุมัติสภาเพ่ือเห็นชอบ การสร้างวัดพะเยียวในเขตพ้ืนที่ป่า  ในส่วนผมก็
เห็นด้วย  เท่าท่ีฟังดู ถ้าในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สาธารณะ  ซึ่งในการสร้างวัด
ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการช่วยดูแลป่าเพ่ือไม่ให้บุกรุก ในส่วนตัวของผมก็เห็นด้วยตาม
ระเบียบที่ท่านนิติกรว่า ซึ่งให้ตีความหมายเป็นป่าไม้ก็น่าจะเข้าเหมือนกับวัดบ้านอังกุล  
ถ้าให้ตีความหมายให้เป็นป่าไม้  ในส่วนของสภาผมก็เห็นด้วย ดูกฎหมายว่าจะอย่างไร  
ซึ่งในส่วนตัวผมได้น าเรียนไปแล้วว่า  ถ้าเป็นป่าสาธารณะประโยชน์ซึ่งมีวัดอยู่  วัดก็
ไม่ใช่เป็นก็ต้องตีความหมายอีกว่าเป็นนิติบุคคลอีกไหมครับ ในส่วนผมว่าเป็นพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยที่วัดก็ได้ดูแลรักษาป่า ช่วยชุมชนอีกส่วน
หนึ่ง  ในส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 
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นายสมพงษ์  ใจโชติ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) การขอใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ (ท่ีสาธารณะประโยชน์)เพ่ือสร้างวัดบ้านพะเยียว  

โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีมติรับรอง ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  
   ทางองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ก็ยินดีที่ทางกรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษเข้า 
   ร่วมประชุมในวันนี้  ผมก็จะขอพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
   5.2  พิจารณาการรับการถ่ายโอน  โครงการประตูระบายน้ าบ้านตาสุ  ต าบลใจดี  

อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  จากหน่วยงานโครงการชลประทานศรีสะเกษ  กรม
ชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯชี้แจงครับ 

นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ตามระเบียบวาระท่ี 2  ก็จะขอ 
(เลขานุการสภาฯ)  น าเรียนอย่างนี ้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
    บริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง  ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันที่  18 

พฤษภาคม  2561  เรื่อง  ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560  ก็ขออนุญาตน าเรียนจะได้ให้ทาง 
นิติกรด าเนินการชี้แจงรายละเอียดในส่วนของความพร้อมในการรับถ่ายโอนประตูเปิด
ปิดน้ าบ้านตาสุ  อย่างที่ทุกท่านได้ทราบได้รับงบประมาณจากกรมชลประทาน  การ
แก้ปัญหาฝายบ้านตาสุ  เวลา 10 – 20 ปีที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบจากพ้ืนที่
ดังกล่าวน้ าท่วมเรื่องของอะไรต่างๆ เราก็มีการประชุมพบปะกันระหว่างพ่ีน้องต าบล
ศรีสะอาดรวมทั้งใจดี คณะผู้บริหาร  ท้องที่ท้องถิ่นได้มาเรียนเชิญทางท่านสมาชิกและ
ก็ได้เรียนเชิญทางชลประทานมาพูดคุยในเรื่องการรับโอนตรงนี้  ก็ขออนุญาตเรียนเชิญ
ทางท่านนิติกรเลยนะครับ  เรียนเชิญครับ 

นายประยุทธ  บุตรวงษ์  เรียนท่านประธานสภา   ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ท่านคณะ 
(นิติกรช านาญการ)  ผู้บริหารและก็หัวหน้าจากชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ได้เข้าร่วมการประชุมใน 
    ครั้งนี้  ก็สืบเนื่องมาจากว่าตามที่ท่านเลขานุการสภา  ท่านได้เกริ่นน าไปเบื้องต้นแล้ว  
    ทางกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ด าเนินการก่อสร้างประตู 
    ระบายน้ าบ้านตาสุ  น่าจะแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2563  แล้วปี 2565  ได้เปิดใช้ 2 ปี  

งบประมาณน่าจะไม่ต่ ากว่า 50  ล้าน  อยากน าเรียนเหตุผลที่ทางสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลใจดี จะต้องด าเนินการเพ่ือพิจารณาสืบเนื่องมาจากว่ากิจกรรมใดหรือว่าการ 
ด าเนินการใดๆที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีที่มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับ 
ภาคประชาชน  สืบเนื่องจากว่าการถ่ายโอนภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากส่วนราชการ  บุคคลทั่วไปต่างๆ ถ้าสิ่งที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
จะก่อให้เกิดด้านงบประมาณ  เช่น  ในเรื่องของการซ่อมแซมบ ารุงต่างๆ  จึงต้องเข้าสู่ 
สภาเพ่ือให้สภาได้พิจารณา  เมื่อสภาพิจารณาแล้วก็จะเป็นทรัพย์สินของ อบต.เรา 
สืบเนื่องมาจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ใจดีก็กลัวว่าถ้าโอนแล้วถ้าเกิดการช ารุด  ของเสียหายที่จะซ่อมบ ารุงต่างๆ อุปกรณ์ 
ด้านเทคนิคที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญก็คือวิศวกรในการประมาณการ  ในการตรวจสอบใน 
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การซ่อมแซมบ ารุงต่างๆ จึงเป็นเหตุผลในการพิจารณาในวันนี้ วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส 
ที่ดีที่เราและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ก็คือเจ้าของโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ  
ชี้แจงและหลักการและเหตุผลในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างตรงนี้  หลังจากนี้ภารกิจที่จะ
พิจารณาและภารกิจที่จะบริหารประตูปิดเปิดน้ าตรงนี้ร่วมกัน  ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เป็น
หน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเข้าไปดูแล  ก็สืบเนื่องจากว่า
เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานนี้ท่านอยู่ในพ้ืนที่ที่ห่างไกลกับชุมชนของเรา  และเป็น
กิจการที่ อปท.เราควรจะพิจารณาและน่าจะบริหารจัดการตนเองได้  สิ่งไหนที่มัน
เหนือจากศักยภาพของเราเราค่อยพิจารณาในการขอรับงบประมาณสนับสนุน อีกครั้ง
หนึ่ง  หลังจากนี้ไปคณะกรรมการบริหารอีกหลายชุด เป็นการร่วมกันระหว่างต าบลใจ
ดีกับต าบลศรีสะอาดของเราในการพิจารณาประตูเปิดปิดน้ าอีกทีหนึ่ง  ตรงนี้ก็ได้
โอกาสที่ดีจะได้เชิญทางเจ้าหน้าที่ของชลประทานได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลอีกต่อไป
ครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ผมขออนุญาตลาที่ประชุมนะครับ  พอดีผมติดธุระมีญาติโทรมาว่าน้องชายผมเสียอยู่ที่ 
(ประธานสภาฯ)   กรุงเทพฯ จะมอบให้ท่านรองประธานสภาด าเนินการประชุมสภาต่อไปครับ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชลประทานครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่   
แทนประธานสภาฯ)  
นายวัชเรนทร์  แววดี  เรียนท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
(เจ้าหน้าที่ชลประทานฯ)    ผมนายวัชเรนทร์  แววด ี เป็นหัวหน้าฝ่ายสูบน้ าและวิศวกรชลประทานที่ 7 ผมจะ 

ดูแลอ าเภอภูสิงห์และอ าเภอขุขันธ์  ก่อนอื่นก็ต้องชี้แจงโครงการ ปตร.บ้านตาสุ ขนาด 
บานกว้าง 6  x 4 เมตร  จ านวน  3  บาน เดิมทีทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
พิจารณาเบื้องต้นไปว่างบประมาณได้ประมาณ 50 ล้านบาท ตัวนี้งบประมาณกรม 
ได้มาประมาณ 35 ล้านซึ่งจะเป็นการก่อสร้างตัวอาคารหลักระบบตัวนี้มีการเปิดบาน 
เป็นระบบจะมีพลาสติกและมอเตอร์เปิดปิดบาน  ซึ่งการก่อสร้างนี้แล้วเสร็จมา 
ประมาณ 2 ปีแล้ว  แต่เนื่องจากทาง อบต.ชุดเดิมนะครับได้ท าหนังสือไปทาง 
ชลประทานว่าไม่สามารถรับมอบได้เนื่องจากขาดความช านาญและบุคลากร  แต่ทาง 
ชลประทานแจ้งว่าโครงการที่ทางท้องถิ่นเสนอของบประมาณเม่ือสร้างเสร็จต้องถ่าย 
โอนให้ท้องถิ่นภายใน 90 วัน แต่เรื่องนานมาแล้วทางชลประทานก็ได้รับมอบเพ่ือมา
ดูแลเป็นชั่วคราวจากโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว เดิมทีก็ได้รับฟังจาก
ท่านนิติกร  ปตร.นี้สร้างเพ่ือให้มีสะพานข้ามไประหว่าง 2 ต าบลแล้วก็เพ่ือแก้ปัญหา
เรื่องน้ าท่วม ภัยแล้ง  งานที่เก่ียวข้องก็จะมีคันดินอยู่ด้านซ้ายที่ชลประทานไปตรวจ
หน้างานผ่านริมคลองไปทางศรีสะอาดนั้นอยู่นอกเหนืองานตรงนี้  ซึ่งวันนี้เหมือนกับ
ว่ามันเนิ่นนานมาแล้วทางชลประทานก็ดูแลครั้งนี้เนื่องจากบุคลากรชลประทานตอนนี้
ดูแลอยู่ 2 อ าเภอ บุคลากรก็ค่อนข้างมีน้อยมีผมกับช่าง รวมแล้วมี 3 ที่อยู่ในผ่าย  นี่ก็
คือต้องใช้ในการจ้างสนามฝากฝังกุญแจไว้กับลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ใกล้ที่สุด เพ่ือง่ายต่อ
การเปิดปิดบาน แต่ปัญหาก่อนหน้านี้  ข้างบนเร่งให้เปิด  บางทีเปิดน้ าล้นทะลักเร็ว
เกินไปก็เกิดการทรุด  เกิดการช ารุดเสียหายไปทางบ้านศรีสะอาดแล้ว  วันนี้ผมถือว่า
เป็นการดีในการประชุม  อยากให้ทาง อบต.รับมอบโครงการ ซึ่งไม่ใช่งานที่
ชลประทานตั้งมาตั้งแต่แรก เป็นงานที่ท้องถิ่นร้องขอไป ซึ่งชลประทานก็ไม่อยากจะถือ
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ครอง  ก็อยากส่งมอบให้เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการดูแลในสินทรัพย์ต่อไป  ซึ่ง
หลักการถ่ายโอนผมขอเชิญทางพ่ีเกี่ยวกับการจัดสรรน้ าเข้าระบบจังหวัดชี้แจง  เรียน
เชิญครับ 

นายศักดิ์ดา  ธรรมปัทม์  เรียนท่านรองประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีทุกท่าน 
(เจ้าหน้าที่ชลประทานฯ)    ผมนายศักดิด์า  ธรรมปัทม์  เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ าและดูแลระบบชลประทาน 

ศรีสะเกษ  ก็จะกล่าวถึงหลังจากท่ีทางท้องถิ่นได้รับโอนไปแล้วก็จะมีหน้าที่ในการ
ควบคุมก ากับดูแลและบริหารจัดการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้จาก
จังหวัด อปท.จังหวัดหรือ อบจ.ก็เป็นไปตามระเบียบของครุภัณฑ์พัสดุของทางท้องถิ่น
เลยครับ มาขอการสนับสนุนได้ ส่วนทางชลประทานศรีสะเกษก็จะเป็นพี่เลี้ยง  ให้
ค าแนะน า ปรึกษาเทคนิคให้กับท้องถิ่นเรา ตามความเหมาะสม ถ้ามีปัญหาทางท้องถิ่น
ก็สามารถขอน าแนะน าได้ทางชลประทานจะเป็นที่ปรึกษาให้  ถ้ามีอะไรก็สามารถ
สอบถามได้ครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดศรีสะเกษที่ได้ชี้แจงประเด็นการพิจารณา 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ การรับถ่ายโอนโครงการประตูระบายน้ าบ้านตาสุ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ)   เรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  กราบเรียนท่านประธาน  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้แทนจากชลประทาน
(นายก อบต.ใจดี)   จังหวัดศรีสะเกษท่ีเคารพรักทุกท่านครับ  เมื่อปี พ.ศ. 2552  ผมได้รับการเลือกตั้ง 
    จากพ่ีน้องประชาชนมาด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  บ้านตาสุนี้ 
    แต่ก่อนเป็นคันดินกั้นน้ า  กั้นห้วยส าราญ  ท านบกั้นน้ าธรรมดาก็จะมีการซ่อมบ ารุง 
    เสียเงินตรงนี้เป็นจ านวนมาก ทุกปีตั้งแต่สมัยสภาต าบล  ระยะแรกซึ่งเป็นการดูแลของ 
    ท่านก านันวีระพันธ์  แพงวิเศษ  พวกเราต้องไปดูแลในการควบคุมกลัวพ่ีน้อง 
    ประชาชนส่วนหนึ่งเมื่อน้ าท่วมนาไปฟันแล้วท านบขาดต้องซ่อมบ ารุงเสียเงินเป็น 

  จ านวนมาก  เมื่อผมได้มีโอกาสเป็นนายกผมก็พาช่างไปขอความช่วยเหลือจากกรม 
  ชลประทานที่ 5  ที่ต าบลเมืองลิง ท่านบอกว่าคงเข้าล าดับไว้หลายปี  พองบประมาณ 
  ตกมาผมไม่ได้เป็นนายกท่านมาด าเนินการสร้าง ผู้สร้างก็จ าหมายเลขโทรศัพท์ผมได้ ก็ 
  บริการส่งน้ าดื่มให้ ขณะนี้มีพ่ีน้องประชาชนเกิดความคิดในการใช้น้ าร่วมกัน ก็จะมี 
  ผลกระทบต่างๆตามมาพอผมได้เข้ามาเป็นนายกอีกผมก็เลยได้ไปกราบเรียนปัญหาให้ 
  ท่านผู้อ านวยการชลประทานได้ทราบ โดยทางศูนย์ด ารงธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนของ 
  พ่ีน้องประชาชนก็เลยได้ประชุมร่วมกัน มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี เมื่อผมมา 
  เป็นอีกก็อยากจะให้สมาชิกรับโอนไว้  ผมไปสอบถามง่ายๆท่านผู้อ านวยการบอกว่า 
  สร้างเสร็จแล้วก็อยากจะโอนให้ท้องถิ่นให้ อบต.แต่เขาบอกว่าเขาไม่มีความพร้อม  ไม่ 
  มีช่างที่ช านาญการเลยไม่รับ  ตอนนี้ท่านจะรับไหม ท่านผู้อ านวยการถาม  ผมพร้อมที่ 
  จะรับแต่อยากให้มีการตั้งกรรมการร่วม  แต่สภาจะชอบด้วยหรือไม่ต้องปฏิบัติตาม 
  กระบวนการก่อน  ก็เลยบรรจุเข้ามาในวาระนี้ ขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดพิจารณาช่วย  

เพราะว่าทางจังหวัดก็ไฟเขียวให้เรา  เมื่อเราได้รับมอบมาแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ 
กระบวนการงบประมาณท้องถิ่น  เราสามารถของบประมาณจากจังหวัดได้ มีไม่กี่แห่ง 
หรอกครับประตูระบายน้ า ห้วยส าราญก็มี 2 ที่  ฉะนั้นที่ตรงเลยส าโรงตาเจ็นไปนิด 
หนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นประตูระบายน้ าหรือเปล่า ของเราถ้าเรารับท่านก็บอกว่าท่านจะ 
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เป็นพี่เลี้ยงดูแลเป็นที่ปรึกษาให้พวกเรา ก็ฝากให้ท่านสมาชิกพิจารณาด้วยตรงนี้  ใจ
จริงผมอยากจะรับให้ท้องถิ่นร่วมบริหารกัน เราก็บ้านพ่ีเมืองน้องโดยเฉพาะต าบลศรี
สะอาด  ขอบคุณมากครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจงประเด็นให้สมาชิกพิจารณาในการับถ่ายโอนโครงการ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่   ประตูระบายน้ าบ้านตาสุ  มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะ 
ประธานสภาฯ)   ครับ 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  ท่าน 
(ส.อบต.ม.9)   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีทุกท่าน ท่านเจ้าหน้าที่จากชลประทาน และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทุกท่าน  กระผมนายนิสิต  ไชยศรีษะ สมาชิกหมู่ท่ี 9  ก็จะขอ 
    อภิปรายเกี่ยวกับโครงการประตูระบายน้ าบ้านตาสุ  จะให้สภาเห็นชอบเพื่อรับการถ่าย 
    โอน จริงๆใจไม่อยากรับ  เดี๋ยวจะฟังจากท่านทางชลประทานอีกครั้ง  ท าไมถึงไม่อยาก 
    รับนะครับผมก็จะเปรียบเทียบไป  อย่างเช่น   ทางหลวง รปช.ท าทางลาดยาง ท าเสร็จ 
    มอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลให้ อปท.ให้รับถ่ายโอน  ถ่ายโอนมาเราได้ถนนแต่พอ 
    ถนนพัง  ไม่มีงบประมาณซ่อม  ไปขอตรงไหนไม่ได้  เพราะว่าได้ถ่ายโอนให้เรียบร้อย 
    แล้ว อันนี้ผมก็เลยดึงจุดตรงนี้มา  ตามที่ฟังท่านชี้แจงถ่ายโอนแล้วจะเป็นพ่ีเลี้ยง  อันนี้ 
    ผมก็อยากจะน าเรียนถามท่านชลประทานโดยตรงว่า ในส่วนถ้าไม่ถ่ายโอนจะได้ไหม 
    ครับ  แต่กรรมการบริหารก็คือเป็นของ อบต.จริงๆผมก็ห่วงในเรื่องงบประมาณ 

เปรียบเทียบผมไม่ทราบว่าของฝายลมพุกว่าได้ถ่ายโอนหรือเปล่า  ผมยังไม่ได้ศึกษาดู 
ว่า  ทางชลประทานสามารถที่จะต่อยอดงบประมาณได้อีก  ซึ่งตรงนี้ถ้าท่านมาประชุม 
ร่วมกับศรีสะอาดวันนั้นท่านก็จะได้ฟังว่าศรีสะอาดเขาเดือดร้อน  เพราะว่าศรีสะอาด 
เขาไม่ต้องการตรงนี้แต่ใจดีเราต้องการ  เพราะว่าจริงๆฝายน้ าล้นผมว่าส่วนมากจะไม่ 
เกิดประโยชน์  แต่ประตูระบายน้ าตรงนี้มีประโยชน์มากท่ีสุด คือเราเหมือนจะก าหนด 
น้ าได้  ประตูระบายน้ าตรงนี้ผมอยากให้อยู่บ้านผม  เพราะว่าจะบริหารจัดการได้ดี   
เพราะว่าอยู่ตรงนี้ที่ศรีสะอาดเดือดร้อนก็เขามีประโยชน์จากฝายภูมิร่มเย็น  ซึ่งมีคลอง 
ส่งน้ ามา  ตรงนั้นเขาได้แล้วถึงเขาจะไม่เห็นประโยชน์ของตรงนี้  แต่ของใจดีเรามี 
ประโยชน์มากตรงนี้  ที่ประชุมร่วมวันนั้นท่านอาจจะเสียใจนิดหนึ่งว่ามาสร้างประตู 
ระบายน้ าไม่เกิดประโยชน์หรือ  แต่ของใจดีได้ประโยชน์มากเป็นโครงการที่ดีประตู 
ระบายน้ า  ถ้าน้ าท่วมก็เปิดระบายได้  ถ้าไม่ต้องการน้ าก็สามารถปิดไว้  ซึ่งเป็น 
โครงการที่ดีนาตรงนั้นก็จะไม่เสมอ  ก็มีบางส่วนที่ท่วมทุกปีก็มีมาแล้ว  แต่มีประตู 
ระบายน้ าตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหา 1. ก็คือการบริหารจัดการในส่วนของความคิดของผม 
ก็ ที่ว่าไม่รับก็พูดไว้ก่อน  ถ้าไม่รับจะได้ไหมครับก็คือเป็นโครงการของท่านที่อยู่กับ
ท่านก็สามารถท่ีจะต่อยอดได้ แต่ถ้าโอนผมก็จะห่วงเหมือนที่ลาดยางอย่างที่ผมว่า เกิด
กับกระผมแล้วเหมือนใจดีไปอังกุล สร้างมาเกือบ 20 ปี  ก็ไม่มีงบประมาณก็ปล่อยอยู่
อย่างนั้น ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณ 20 ล้านจ่ายเงินเดือนไปก็ 18 
ล้านแล้วนะครับเหลือใช้จ่ายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้าน ก็ไม่สามารถจะไปดุแล
ฝายได้  อันนี้ก็มีความเป็นห่วงว่าใจไม่อยากรับ  ก็เลยอยากคุยกับทางท่านเจ้าหน้าที่ว่า
เป็นไปได้ไหม ท่านก็ท าโครงการอยู่เหมือนเดิม  กรรมการอาจจะให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบริหารจัดการน้ าตรงนี้ เพ่ือที่จะให้เกิดปัญหาตรงนี้ซึ่งการบริหารอย่างไรก็มี
ปัญหาแต่จะบริหารอย่างไรให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด  ผมเป็นห่วงก็คืองบประมาณ  
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เพราะว่าตรงนี้ก็อยากจะต่อยอดไปอีก อยากให้อยู่ในการดูแลของท่านในส่วนของ
โครงการ  แสดงความเป็นห่วงก็คืองบประมาณก็ขออภิปรายหรือสอบถามเท่านี้ก่อน  
เพราะว่าท่านจะให้ค าแนะน าได้อีก ขอขอบคุณครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอขอบคุณท่านนิสิต  ไชยศรีษะ ที่ได้อภิปรายแสดงความเป็นห่วงในข้อแตกต่างให้ 
(รองประธานสภาฯปฎิบัติหน้าที่ สมาชิกได้พิจารณาต่อไป  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไหมครับ 
แทนประธานสภาฯ)  เชิญท่านเจ้าหน้าที่ชลประทานครับ 
นายศักดิ์ดา  ธรรมปัทม์  ขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ  ที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม  ถ้าไม่รับถ่ายโอนได้ไหม  ก็ได้แต่ 
(เจ้าหน้าที่ชลประทานฯ)  ต้องท าหนังสือชี้แจงทางชลประทานว่าเหตุผลความจ าเป็นท าไมถึงไม่รับ  เพราะว่า 
    ตามหลักการแล้วในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค  การบริหารกิจการหรือท่ีถ่ายโอนให้  
    อปท.ไปแล้ว  ถ้าไม่รับก็ต้องให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่ 

อปท.ระดับจังหวัด  ก็จะมีผู้ว่าเป็นประธานอีกทีหนึ่งก็จะมีกระบวนการขั้นตอนท าไม 
ท้องถิ่นไม่รับ เหตุผลอะไรอย่างไรก็ต้องมีหนังสือชี้แจงมากับทางคณะกรรมการนะครับ   
เพราะว่าหลักการกระจายอ านาจ  ตามหลักการแล้วท้องถิ่นเหมือนรับครุภัณฑ์   
เหมือนเราสร้างสะพานมาหลังหนึ่ง  ก็จะเป็นครุภัณฑ์วัสดุของท้องถิ่น  ก็สามารถที่จะ 
ขอตั้งงบประมาณ  ของบประมาณจากท้องถิ่นจังหวัดหรือทาง อบจ.หรือทางจังหวัดได้ 
ในการมาบริหารจัดการซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆ  เหมือนที่เราถ่ายโอนให้  ปตร.  ตัวนี้ 
เราจะถ่ายโอนทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งตัวบานตัวโครงสร้างทุกอย่างให้ทางท้องถิ่น 
บริหารจัดการ  แต่ทางชลประทานก็ยังเป็นที่ปรึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาอยู่  ถ้ามี 
ปัญหาเรื่องเทคนิค  ด้านวิศวกรท้องถิ่นก็ท าหนังสือมาให้ทางชลประทานไปให้ 
ค าแนะน าได้  อันนี้ก็อยากให้รับ ก็ขอแค่นี้ก่อนครับ 

นายนิสิต  ไชยศรีษะ  ขออนุญาตครับ ก็ขอถามตรงเลย  อย่างเช่นฝายลมพุก  อันนี้เขาถ่ายโอนไหมครับ   
(ส.อบต.ม.9)   เขามอบไหม  เพราะว่าเห็นเขาต่อยอดโครงการได้  ผมกลัวอย่างเดียว  ก็คือกลัว 
    ลอยแพ  ก็คือได้โครงการ  ใช่  เราได้ฝายได้ประตูน้ าตรงนั้น  แต่งบประมาณท่านไม่ 
    ต่อยอดให้ตรงนี้ ก็เหมือนลาดยางที่ผ่านมา  ถ้าท่านสานต่องบประมาณอย่างนี้ได้ไหม 
    ครับ  เหมือนฝายลมพุกท่ีอยู่บ้านยางชุม  ทางท่านได้ท าไหมครับ  เพราะเห็นท าฝาย 
    แล้วก็ต่อยอดมาเป็นท่อส่งน้ า  ก็อยากว่าถ้าชลประทานดูแลจะสานต่อโครงการง่าย  

แต่ถ้าให้ อบต.รับแล้วการเชื่อมต่องบประมาณจะยาก  ก็ขอน าเรียนอีกครับ 
นายวัชรเรนทร์  แววด ี  ฝายลมพุก  เกิดจากการใช้เงินของชลประทานในการขอซื้อพ้ืนที่เพ่ือออก นสล. คือ 
(เจ้าหน้าที่ชลประทานฯ)  ตอนนั้นทั้งพ้ืนที่เป็นของชลประทาน  คือสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นของชลประทาน  ส่วน 
    สถานีสูบก าลังท าเรื่องการถ่ายโอน  เพราะว่าสถานีสูบเกิดจากการร้องขอจาก 
    เกษตรกรและของท้องถิ่น  ณ  ห้วงเวลานั้น  ซึ่งตอนนั้นขอแจ้งทางท่านผู้ใหญ่  ถ้า 
    ชี้แจงว่าไม่รับในตัวนี้  ในการพิจารณางานต่อไปที่ท้องถิ่นขอมาหรือถ้ารายงานไปว่าถ้า 
    มีการก่อสร้างในลักษณะที่ทาง อบต.ร้องขอไปแล้วสร้างเสร็จทาง อบต.ไม่รับมอบยัง 
    เป็นสมบัติของชลประทานอยู่  ทางชลประทานก็จะไม่พิจารณาในงานต่อๆไป  ที่เป็น 
    งานขนาดเล็กแบบนี้ ก็จะไม่พิจารณาให้  ตอนนี้ก็หลายท้องที่ที่มีสถานีสูบที่ใช้งานได้ 
    แล้วพอไม่รับแล้วไม่ได้ใช้งานก็เกิดการช ารุดตามกาลเวลา  ในท้องที่นั้นขอสนับสนุน 
    งบประมาณไป  ชลประทานก็จะไม่จัดหางบประมาณลงมาในพื้นที่นั้น  เพราะเคยมีหา 
    มาถ้าเสร็จแล้วก็ไม่รับมอบ 
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นายนิสิต  ไชยศรีษะ  ขอบคุณมากครับ  ก็รับเพราะว่าจริงๆผมก็อยากสานต่อโครงการ  ก็เลยน าเรียนถาม 
(ส.อบต.ม.9)   ท่านตรงนี้เพื่อว่ามีทางออกได้อย่างนี้  ก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ชี้แจงที่ 
    ผมอภิปรายไปแสดงความเป็นห่วงกลัวจะไม่ได้งบประมาณอีก แต่ถ้าไม่รับก็จะไม่ได้ 
    เลย  ก็เสี่ยงทั้งสอง  ขอบคุณครับ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก ม.9 และเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ได้ชี้แจงประเด็นนี้   
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชิญท่านเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
(แทน  ประธานสภาฯ) 
นายวัชรเรนทร์  แววดี  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมอีกครับ ถ้ารับมอบในโครงการต่อๆไปก็ท าเรื่องร้องขอมา 
(เจ้าหน้าที่ชลประทานฯ)  โดยผ่านมติสภา  ก็สามารถเสนอบรรจุแผนได้  แต่ถ้าไม่รับมอบก็อยู่ในการพิจารณาว่า 

เห็นควรที่จะหางบประมาณมาลงในส่วนนี้ไหม 
นายศักดิ์ดา  ธรรมปัทม์  ขอเสริมนิดหนึ่งเรื่องงบประมาณ  ถ้า ปตร.ตาสุถ้ามอบไปแล้ว  ถ้ามีโครงการเพิ่มเติมที่ 
(เจ้าหน้าที่ชลประทานฯ)  นอกเหนือจากที่ทางท้องถิ่นมันเกินก าลังงบประมาณก็ร้องขอทางชลประทานได้  ก็ 
    ผ่านสภาเหมือนเดิม  นอกเหนือจากที่ทางท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถ 
    ร้องขอได้ ทางชลประทานมีงบประมาณมาช่วย  คล้ายๆต่อยอด ต่อจาก ปตร. เพื่อว่า 
    มีระบบส่งน้ ามีระบบอะไรต่ออย่างนี้ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านเลขานุการนายกครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน ประธานสภาฯ) 
นายพงศกรณ์  รัชตุสุพลโชค เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และทาง 
(เลขานุการ นายก อบต.ใจดี) เจ้าหน้าที่ชลประทาน  ผมขอเสริมนิดหนึ่งเกี่ยวกับงบประมาณท่ีเราจะถ่ายโอน  ผม 
    อยากรับในใจผม  ถ้าว่าไม่รับตั้งกรรมการรับผิดชอบ  ชลประทานเขาก็ไม่ตั้ง  พูดถึง 
    เขาจะตั้งได้อย่างไรในเมื่อเราไม่รับ  ถูกไหมครับ  พูดจริงๆ  ท่านสมาชิกต้องพิจารณา 
    ดูว่างบประมาณต่างๆ  เช่น  ถนนลาดยาง  ที่ท่านสมาชิก หมู่ 9  บอกว่ามอบแล้วก็ 
    อยาก  แต่ว่างบประมาณก็ต้องมีสักอย่าง  ก็อยู่ที่คนวิ่งคนไหนขยันคนนั้นได้ ไม่ได้ยาก 
    เลยเพราะว่าถ้าเรารับแล้วเวลาเพื่อนบ้านเขาเดือดร้อนก็จ าเป็น  เราต้องการใช้ถ้าคน 
    อยู่หลายแล้วจะท าอย่างไร  กว่าจะได้ก็พังหมดแล้ว ฉะนั้นก็ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณา 
    ลึกๆว่ารับหรือไม่รับ ในหลักการถ้าสร้างแล้วก็ต้องรับ  ถ้าสร้างไม่รับให้แล้วไม่เอา 

คราวหน้าก็ไม่ต้องเอา  มันเป็นลักษณะอย่างนี้   เป็นลักษณะที่งบประมาณต่างๆ ท่าน 
ขยันไปท่านขยันได้  ก็ไม่ยากท่านสมาชิกพิจารณาดูดีๆ ว่าเราสมควรรับไหม  รับแล้ว 
ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอยู่ในบ้านนั้นเลย  เช่น  บ้านตาสุ  ก็เอาบ้านพะเยียว  
ศรีสะอาด อะไรประมาณนี้ เวลาเดือดร้อนก็จะง่าย  ในส่วนของงบประมาณก็อย่างที่ 
ทางท่านเจ้าหน้าที่บอกว่าท่านจะเป็นพี่เลี้ยงให้เราแล้ว  ก็คงไม่ยาก  ขอบคุณมากครับ  

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านเลขานุการนายกที่ได้ชี้แจงครับ   เรียนเชิญท่านนายกครับ 
(รองประธานสภาฯปฎิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  ขอเพ่ิมเติมจริงๆ แล้วไม่ติดใจเรื่องนี้  เพราะว่าท่านก็คงจะกรุณาพวกเราในเรื่องระดับ 
(นายก อบต.ใจดี)   ชลประทานระดับประตูน้ า  มันเป็นเรื่องที่ทางนโยบายรัฐบาลและนโยบายภาครัฐทุก 
    ส่วนก าลังระดมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภัยแล้งจังหวัดศรีสะเกษเป็น 
    นโยบายหลักอันดับแรก  ผมเองในเวทีนี้ก็อยากจะขออนุญาตสมาชิกเพ่ิมเติมสอบถาม 
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    ทางท่านชลประทาน  ก็คือเรื่อง วอเตอร์แพลนผมได้ท าการขุดลอกในเขตต าบลใจดี 
หมดเกือบทุกจุดแล้วที่จะก่อให้เกิดปัญหา  ขณะนี้ก าลังท า MOU กับศรีสะเกษขอขุด 
แก้มลิงขึ้นไปทางทิศเหนือของประตูระบายน้ าขึ้นไปหาบ้านโคกมะเขือ  บ้านอังกุล 
บ้านสมใจ  เป็นทิศใต้ ก็อยู่ที่ว่าเมื่อขุดแล้วพ่ีน้องเกษตรกรก็ต้องไม่วางคันดิน  ต าบล 
ศรีสะอาดก าลังประสานอยู่  จะเรียนว่าหนองตานนท์ปีนี้ชลประทานได้มีการวางแผน 
ขุดลอกไว้แล้ว ขอบคุณมากครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านเจ้าหน้าที่กรมชลประทานครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน ประธานสภาฯ)   
นายวัชรเรนทร์   แววดี  ก าลังจะไปปรึกษาเรื่องนี้พอดี  คือทางหนองตานนท์เคยเสนอแผนไปหลายรอบแล้ว 
(เจ้าหน้าที่ชลประทานฯ)  ครับ  เนื่องจากระเบียบใหม่ของกรมชลประทานงานทุกงานที่จะต้องเสนอไป  เสนอ 
    แผน  1. มติเห็นชอบในสภา  เพราะปัญหาหลังจากขุดลอก  เพราะว่าเป็นการใช้เงิน 
    ของชลประทาน  ขุดลอกเสร็จก็ต้องส่งมอบให้ อปท.เหมือนเดิม  ก็คือตอนนี้หนอง 

ตานนท์ยังไม่มีมติเห็นชอบในสภาที่มีบันทึกชัดเจนส่งไปให้ และหนังสืออุทิศท่ีดินรอบ 
ข้าง เขาเรียกจุดที่ท่ีดินที่ชัดเจนตัวนี้  ก็อยากให้มีมติในวาระนี้เลยครับว่าเห็นชอบใน 
การขุดลอกหนองตานนท์ไปด้วยเลย 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านนิติกรชี้แจงครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายประยุทธ  บุตรวงษ์  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาทุกท่าน  ท่านนายกและท่านเจ้าหน้าที่จาก 
(นิติกรช านาญการ)  ชลประทาน  ตรงนี้ก็ในระเบียบวาระท่ี 2  ในเรื่องการพิจารณาเรื่องการถ่ายโอน 
    สิ่งก่อสร้างที่มาจากกรมชลประทาน  ตรงนี้อยากน าเรียนในระเบียบข้อกฎหมายที่ 
    เกี่ยวข้อง  กฎหมายตัวนี้จะเป็นกฎหมายแม่ที่เราใช้กันทุกหน่วยงาน  เรียกว่า 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตรงนี้ระเบียบนี้จะใช้ทุกหน่วยงาน ไม่ได้ใช้เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมชลประทาน  กรมที่ดิน  ทุกอย่างก็ต้องใช้  ระเบียบตัวนี้กรมชลประทานได้โอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  ตรงนี้ระเบียบจะเขียนไว้
ชัดเจนเลยว่าโครงการสิ่งก่อสร้างที่กรมชลประทานกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้
ด าเนินการก่อสร้างให้โดยค าร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จต้องรับ  โครงการนี้โครงการประตูระบายน้ าเกิดจากองค์การบริหารส่วนต าบลใจ
ดีได้รับอุทุกภัยทุกปี จะขาดทุกปี  เราก็ได้ท าหนังสือ  พูดภาษาบ้านๆ  เราท าหนังสือ
หว่านแหไปทุกหน่วยงานว่าจะเข้าหน่วยงานไหนบ้าง  เผอิญตัวนี้ก็เข้าไปในภารกิจของ
กรมชลประทานของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ น่าจะอยู่ที่โคราช  ได้ออกมา
ส ารวจพื้นที่จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมา  เพราะโครงการนี้ต้นน้ าไปจาก อบต.และระเบียบ
ชลประทานก็เขียนไว้เลยว่าเป็นโครงการขนาดเล็ก  อบต.ต้องรับ ยกเว้นว่าเป็น
โครงการในพระราชด าริก็คือตรงนี้ อบต.ไม่มีอ านาจรับ และเป็นโครงการที่มีผลต่อ
อุทกภัยถึงจะเล็กหรือใหญ่ก็ชั่งเป็นโครงการที่เป็นการศึกษามวลน้ าจากกรม
ชลประทานเขาจะมอบให้เรา ตรงนี้ก็คือต้นเหตุมาจาก อบต.ที่เราร้องขอไปเราจึงไม่
สามารถที่จะเลี่ยงได้  ถ้าเกิดว่าเราไม่รับหลังจากต่อไปนี้การของบประมาณสนับสนุนก็
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จะต่อยอดยาก  วันนี้เราได้มาพูดคุยในเรื่องหลักข้อกฎหมายที่เราร้องขอไป  ก่อสร้าง
แล้วเสร็จงบประมาณ 35 ล้าน  ในระเบียบข้อกฎหมายที่ให้เราเดินตาม  ก็คือระเบียบ
ของกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนซึ่งอาศัยพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ 
พ.ศ. 2542  ให้ออกระเบียบตรงนี้  ระเบียบเขียนไว้ชัดเจน  ก็น าเรียนในเบื้องต้น  
หลังจากวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานว่า  ผมเชื่อว่า
ใจดีเราเป็นลุ่มน้ าที่รับน้ าได้พอสมควร  วันนี้จะได้มีมติที่ดีต่อยอดได้หลายโครงการ  ก็
ขอน าเรียนเบื้องต้นว่าเรารับเพราะว่าอะไร  ถ้าเราไม่รับเพราะว่าอะไร  ขอบคุณครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณทางท่านนิติกรที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นนี้ก่อนรับถ่ายโอนไหมครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายกระผมจะขอมติ 
แทน  ประธานสภาฯ)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบพิจารณาการรับถ่ายโอนประตูระบายน้ าบ้านตาสุ ต าบลใจดี  

อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  
   เชิญท่านนายกครับ 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   บริหารของเสนอญัตติเพ่ิมของชลประทานเรื่องขุด 
(นายก อบต.ใจดี)   ลอกหนองตานนท์  เพ่ือบรรจุเข้าขอความเห็นชอบจากสภา   
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ต่อไปก็เป็นญัตติเร่งด่วนแทรกเข้ามา ญัตติที่ 5.3  พิจารณาการขุดลอกหนองตานนท์ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เรียนเชิญทางท่านนิติกรชี้แจงข้อกฎหมาย  ว่าสามารถจะพิจารณาได้ไหมครับ  เรียน 
แทน  ประธานสภาฯ)  เชิญครับ 
นายประยุทธ  บุตรวงษ์  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เราก็ขอเสนอ
ญัตติเร่งด่วนก็เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายเพื่อประโยชน์ของชุมชนเราที่ได้มีแหล่งน้ าที่ใช้ เป็นโครงการที่สืบเนื่องวน
ต่อมาตั้งแต่ล าห้วยส าราญเป็นแก้มลิงออกมานิดหนึ่งเป็นการทดน้ าก็จะเป็นโครงการที่เชื่อมหนองตานนท์  เข้าไปสู่ล า
คลองห้วยส าราญที่จะลงไปภูมิศาลาก็จะเป็นฝายตรงนั้น  เหตุผลที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีเราต้องพิจารณาใน
ระเบียบวาระดังกล่าวก็สืบเนื่องมาจากว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  ต้องเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีในการพิจารณา  เพราะว่าหนองตานนท์
เป็นคลองสาธารณะ  พ้ืนที่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าไร่ เป็นที่สาธารณะประชาชนต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน  กรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณในมือ  มีก าลังแต่องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี เป็นหน่วยงานที่ดูแล  2 หน่วยงานนี้ต้องมา
พูดคุยแลกเปลี่ยน  วันนี้ก็ได้ทางพ่ีๆ การจะของบประมาณต่างๆ ต่อนี้ไปโครงการที่มีขนาดใหญ่  โครงการหนองตานนท์ก็
เป็นโครงการขนาดเล็กและก็ค่อนข้างไปขนาดกลาง  ที่ใช้งบประมาณไม่ต่ ากว่า 10 ล้านขึ้นไป  อย่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ก็บอกว่าองค์ประกอบหลักก็ต้องมีสภามีมติเห็นชอบแล้วลงไว้ในวอเตอร์แพลน  ก็เกิดจากการบริหารจัดการน้ า
ระดับประเทศตรงนี้  โครงการนี้สืบเนื่องมาจากรัชกาลที่ 9  เราได้ให้ความส าคัญว่าจะมี  เพราะว่ากรมชลประทานจะ
เป็นหน่วยงานที่มีโครงการราชด าริมากท่ีสุดในประเทศไทย  วันนี้ก็ให้ได้พิจารณาว่ามีความประสงค์ที่ อบต.เราอยากให้
กรมชลประทานเข้ามาขุดลอกหนองตานนท์อีกครั้งหนึ่งแล้ว  หลังจากนี้ไปหลังจากอนุมัติอนุญาตพิจารณาเห็นชอบแล้ว  
อบต.เราก็ต้องเข้าไปส ารวจพื้นที่ข้อมูลร่วมกับชลประทานไปจับหาพิกัดให้แน่ชัดก่อนที่จะลงมือก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง  
โครงการนี้เป็นเหมือนโครงการที่เราเสนอขอรับฝายตาสุ  เป็นขั้นตอนในการเสนอ  ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้  แต่คิดว่าน่าจะได้  
ก็น าเรียนในเบื้องต้นครับ 
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นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านนิติกรที่ได้ชี้แจง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายประเด็นญัตติเร่งด่วนของ 
(รองประธานสภาฯ  ปฏิบัติหน้าที่ ท่านนายกเรื่องขุดลอกหนองตานนท์ไหมครับ  เชิญท่านนิสิต ไชยศรีษะครับ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานที่เคารพ  ขออนุญาตเรียนถามอีกครั้งนะครับ  ในการที่ว่าหนอง 
(ส.อบต.ม.9)   ตานนท์เป็นหนองทีใ่หญ่เป็นโครงการที่ขุดขนาด 10 ล้านขึ้นไป 1.  อย่างที่ท่านน า 
    เรียนที่ทิ้งดิน  เพราะว่าที่สาธารณะก็อาจจะหายาก  ที่ทิ้งดินถ้าเป็นที่เอกชนจะผิด 
    ระเบียบไหมครับตรงนี้  เป็นห่วงเรื่องที่ทิ้งดินครับ  ขอบคุณครับ 
นายวัชรเรนทร์  แววด ี  ที่ทิ้งดินถ้าเป็นที่เอกชน ตรงนี้อาจจะต้องอาศัยท่านนายกมีที่ตรงข้างฝายตาปาง ระยะ 
(เจ้าหน้าที่ชลประทาน)  ทางตรงนั้นไม่ถึงกิโลอยู่ในขอบเขตของการเสนอของบประมาณได้พอดี  ตรงนั้น 
    อาจจะขอทิ้งที่ตรงนั้นได้ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ชลประทานครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมประเด็นนี้ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ   สมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาการขุดลอก 
แทน ประธานสภาฯ)  หนองตานนท์  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

    ก็ผ่านต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  
    5.4  พิจารณาการขอทบทวนการอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  สมัย 
    สามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2564  ลงวันที่ 13  สิงหาคม  2564  โครงการก่อสร้าง 
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข  หมู่ที่ 6  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 140.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  งบประมาณ 293,000 บาท ก็ขอเชิญท่าน 
นายกครับ 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  ส าหรับช่วงนี้ก็ทาง 
(นายก อบต.ใจดี)   ท่านผู้ใหญ่ หมู่ 2 ก็ขออนุญาตน าเรียนในส่วนของระเบียบที่ 5.4  ด้วยที่เราไม่ 
    สามารถด าเนินการก่อสร้างถนนดินซึ่งขณะนี้น้ าท่วม  ฝนตกมาเร็วกว่าปกติจึงขอโอน 
    งบประมาณมาด าเนินการ ซอยอุดมสุขอยู่หมู่ 6 เนื่องจากว่าผมเข้ามาในส่วน 
    งบประมาณตรงนี้มีการก่อสร้างซึ่งไม่ชอบด้วยระเบียบก็คือว่าไปสร้างไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ 
    เราไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้มาด าเนินการก่อสร้างได้ ก็ตกค้างอยู่อย่าง 
    นั้นแหละ  ก็จะใช้เม็ดเงินนี้ได้อย่างไร  ฝ่ายแผนฝ่ายนิติกร  หัวหน้าส านักปลัดก็ได้ 
    ช่วยกันพิจารณาประกอบกับช่างก็เลยออกแบบโครงสร้างใหม่ก็ได้ควบคู่กับตรงนั้น   
    ซึ่งได้ด าเนินการ ปร.4 ปร.5 แล้วใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 293,000 บาท ซึ่งเป็น 
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00  
    เมตร หนา 0.15 เมตร  ซึ่งผมได้พาช่างไปส ารวจไปดูหน้างานมีปัญหานิดหนึ่งในเรื่อง 
    ของความกว้าง 4.00 เมตร  เนื่องจากมีต้นกฐินรงค์ติดอยู่ก็ได้คุยกับท่านประธาน 

และพ่ีน้องเจ้าของพ้ืนที่เจ้าของที่ดินตรงนั้นบอกว่าเซ็นอุทิศให้แล้วไม่มีปัญหาสามารถ
ที่จะยกคันดินขึ้นมาปรับเพ่ือวางแบบได้สมบูรณ์ครับ เมื่อสภาเห็นชอบอนุมัติก็สามารถ
ด าเนินการได้ทันทีครับ  ขอบคุณครับ 
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นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านนายก  เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาได้อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ 
แทน  ประธานสภาฯ)  เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ครับ 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีทุกท่าน  
(เลขานุการสภาฯ)  สืบเนื่องกับญัตติคณะบริหาร ได้เสนอญัตติเรื่องการทบทวนการอนุมัติใช้จ่ายเงินทุน 
    ส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามการประชุมสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลใจดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2564  ลงวันที่ 13   
    สิงหาคม  2564  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข  หมู่ที่ 6 

อย่างที่ได้น าเรียนในเบื้องต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การ 
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 87  ทุกสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปิดบัญชีรายรับ 
รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี  เพื่อเป็นทุนส ารอง 
เงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้ 
(2)  กรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 
89 (1)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภา 
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ก็ขอ
อนุญาตน าเรียนนะครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย   ขอเชิญท่านนายช่าง 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ โยธาชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายสัมพันธ์  บุญเย็น  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิก คณะผู้บริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม   
(นายช่างโยธาอาวุโส)  ตามท่ีถนน คสล.ซอยอุดมสุขที่ไม่สามารถด าเนินการได้ก็ตามท่ีท่านนายก ซึ่งผู้รับจ้าง 
    ตอนนั้นได้ท าสัญญาอะไรไหม  แต่ในสัญญาไม่มี  ผมได้พาไปดูหน้างานเฉยๆว่าตรงนี้ 
    แหละที่เขาจะท า  เขาก็ว่าไปท าสัญญาไว้แล้วแต่เขาจะมาลงงานก่อน  ซึ่งเนื้องานที่ 
    เขาเข้าไปท านั้นก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการเบิกหรืออะไรได้  เพราะว่าสัญญายังไม่เกิด 
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ก็คือในถนนเส้นนั้นพูดกันง่ายๆก็คือที่เขาเท  ส่วนในส่วนที่เหลือที่ทางช่างโยธานาย
ขวัญชัย  เหลี่ยมทองกับทางท่านนายกได้ออกไปส ารวจมา ซึ่งก็จะใช้วงเงินตัวใหม่อยู่ที่  
293,000 บาท  ตามท่ีทางนายกได้เรียนทางท่านประธานสภา  ส่วนที่ท าเสร็จเราก็
ถือว่ารัฐได้ประโยชน์  เหลืออีกซีกหนึ่งครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอขอบคุณนายช่างโยธา  ก็มาดูรายละเอียดแบบโครงสร้างที่อยู่ในมือท่านสมาชิก  
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข บ้านตาสุ  หมู่ที่ 6  ต าบลใจดี  
แทน ประธานสภาฯ)  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ช่วงที่ 1 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร 

ยาว  27.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 108.00 
ตารางเมตร  ไม่มีลูกรังไหล่ทาง  งบประมาณช่วงที่ 1  55,900 บาท   
ช่วงที่ 2  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 81.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร  ไม่มีลูกรังไหล่ทาง  
งบประมาณ 82,500 บาท   
ช่วงที่ 3  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 68.00 เมตร  หนา 0.15   
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร  ไม่มีลูกรังไหล่ทาง 
งบประมาณ  147,600 บาท  เรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  ขอเพ่ิมเติมท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ช่วงที่ 1  เป็นการเชื่อมระหว่างคอนกรีตเดิม เป็น 
(นายก อบต.ใจดี)   บริษัทที่ท าโดยไม่มีคู่สัญญา  จะเป็นลักษณะตัวเอส  กว้าง 4.00 เมตรเต็มเลยมาชน 
    ท าบริษัทที่เขาท าโดยไม่มีสัญญา  ตัวเดิมที่ท า 4.00 เมตร  ช่วงที่ 1  บริษัทที่ท าจะเท 
    เป็นเส้นตรงไป 2.00 เมตร  จึงท าให้ช่วงที่ 2 ลงผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตรครับมาคู่ 
    กับบริษัทที่เขามาท าให้ที่เราได้ประโยชน์จะตีคู่เป็น 4.00 เมตร  ยาวประมาณ  
    81.00 เมตร  เป็นคอนกรีตที่เขาท าไว้เดิม พอช่วงที่ 3  ปริมาณงานกว้าง 4.00 

เมตรไปเลยครับ 4.00 เมตรเต็มไปได้ประมาณ 10 กว่าเมตร ก็ชนคลองน้ าตรงบ้าน
ฝรั่งผมเลยให้หักขวาขึ้นไป  ถ้าหักซ้ายออกทุ่งนา ถ้าหักขวาก็มาเข้าถนนคอนกรีตสาย
พะเยียว – ตาสุ  เหลืออีกประมาณ 80  เมตร  ก็จะชนกัน  เรามีงบประมาณแค่นี้ก็
ท าแค่นี้ก่อน ลักษณะเหมือนกับปลายมีด  มีด้ามมีด  มีปลายมีดอย่างนี้นะครับ  
เนื่องจากว่าเขาท ามาให้ 2.00 เมตร  ยาว  81.00 เมตร เขาท าไว้ให้แล้ว ก็ปรึกษา
ทางนิติกรว่ามีผลกระทบอะไรไหมเกี่ยวกับโครงสร้างที่เขาท าไว้ก่อนไหม  ไม่มี  ถือว่า
ราชการได้ประโยชน์  โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม  ขอบคุณมากครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจงโครงการ คสล. ซอยอุดมสุข  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่  เรียนเชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
แทน ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายนิสิต  ไชยศรีษะ  สมาชิกหมู่ท่ี 9  ในการ 
(ส.อบต.ม.9)   พิจารณาโดยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ผมก็เห็นด้วยที่จะก่อสร้างตรงนี้จาก 
    เดิมอนุมัติงบประมาณไว้ที่กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 140  เมตร  ซึ่งตอนนี้จะได้ความ 
    ยาวเพ่ิมข้ึน  เทียบกับงบประมาณเดิมที่ท าผิดเงื่อนไข  ไม่มีผลกระทบหรือผิดระเบียบ 
    อะไรใช่ไหมครับ  ผมเห็นด้วยรัฐได้ประโยชน์  ประชาชนได้ประโยชน์  จากความยาว 
    เดิม 140 เมตร  เกือบ 180  เมตร  ความยาวตรงนี้ผมเห็นด้วย  ซึ่งตรงนี้ท าให้รัฐได้ 
    ประโยชน์ถ้าไม่ผิดระเบียบกับผู้รับเหมาตรงนั้นก็ไม่เป็นไร  ถือว่ารัฐได้ประโยชน์  

ประชาชนได้ประโยชน์  อันนี้ก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ   
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นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านสมาชิกครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายประเด็นนี้ไหมครับ  เชิญท่าน 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาครับ  
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ขออนุญาตเสริมในโครงการก่อสร้าง 
(เลขานุการสภา ฯ)  ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6  เดิมทีที่ก่อสร้างตรงนั้นเป็นที่เอกชนเป็นที่ของท่านอดีตท่าน 
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 6  ท่านมิตร  สากล  ท่านให้ความกรุณาอุทิศ 
    ที่ดินกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้พ่ีน้องในพ้ืนที่บ้านตาสุได้มีเส้นทางสัญจร 
    ไป – มา  เนื่องจากบ้านตาสุหลายท่านได้มีโอกาสเข้าพ้ืนที่  เป็นถนนแค่เส้นเดียว 
    เหมือนคล้ายๆบ้านตะแบงก็ไม่มีทางออกอ้อมอะไรพวกนี้  ก็ทางท่านอดีตสมาชิกท่าน 
    ได้เห็นถึงความส าคัญ  ก็ได้อุทิศที่ดินดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
    ด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ใช้ 
    เส้นทางเชื่อมต่อหลักๆภายในหมู่บ้านได้  เป็นความใจดีของท่านเหตุการณ์คือผู้รับจ้าง 
    ไปลงพ้ืนที่โดยที่ไม่ได้ท าสัญญาท าให้โครงการนี้ตกไปไม่สามารถที่จะด าเนินการ 
    เบิกจ่ายได้  ท าให้เกิดข้อผิดพลาดตรงนั้น การยื่นญัตติเพ่ิมเติมของทางสภาที่ทางท่าน 
    ผู้บริหารท่านได้ด าเนินการเราก็ได้ประโยชน์  ทางราชการก็ได้ประโยชน์  หมายความ 
    ว่า เราได้ถนนของทางเอกชนที่เขาอุทิศให้  ซึ่งได้ปริมาณงานระยะทางเพ่ิมข้ึนตรงนี้   
    ภายใต้เม็ดเงินเดิมแต่ได้ปริมาณงานท่ีมากข้ึนกว่าเดิม  ก็ขออนุญาตน าเรียนซึ่งการ 
    ด าเนินการก็ไม่ผิดกับหลักกฎหมายหรือผิดกับหลักการของช่าง  ก็ได้พูดคุยกับ 
    ผู้ออกแบบไว้แล้วว่าเดิมทางผู้รับจ้างก็ได้ต่อเหล็กต่ออะไรไว้เพียงแต่ว่าเราได้เทเพ่ิม 
    ตรงนี้ก็ขอน าเรียนทางท่านประธานมายังท่านสมาชิก  ขอบคุณครับ   
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา อบต.ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายประเด็นนี้ไหมครับ  
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ   สมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน 
แทน  ประธานสภาฯ)  คอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข บ้านตาสุ  หมู่ที่ 6  ต าบลใจดี  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัด 
    ศรีสะเกษ   

ช่วงที่ 1 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว  27.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร  ไม่มีลูกรังไหล่ทาง  
งบประมาณ   55,900 บาท   
ช่วงที่ 2  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 81.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร  ไม่มีลูกรังไหล่ทาง  
งบประมาณ 82,500 บาท   
ช่วงที่ 3  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 68.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร  ไม่มีลูกรังไหล่ทาง  
งบประมาณ  147,600 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  286,000 บาท  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

    ก็ผ่านต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  
    5.5  ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
    รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดย 
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    วิธีการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    เสนอญัตติครับ 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  ขอบคุณท่านประธานสภา  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
(นายก อบต.ใจดี)   ทุกท่าน  เรื่อง  การพิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอพิจารณาโอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามแผนงาน 
    อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จากโครงการก่อสร้าง 
    ถนนดิน (ตัดใหม่) สายราษฎรสัมพันธ์  ข้าง อบต.ใจดี หมู่ที่ 10  ต าบลใจดี อ าเภอ 

ขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวนราคาค่าก่อสร้าง 495,500  บาท  โดยวิธีการโอน 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นโครงการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบ 
ลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย 
รอบหนองตาเอก  
(ช่วงที ่1)  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  100.00  เมตร   หนา  
0.15  เมตร  งบประมาณ 260,700  บาท 
(ช่วงที่ 2)  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 88.00 เมตร  หนา 0.15   
เมตร  งบประมาณ 233,200 บาท  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  ตรงนี้ให้แก้ไขเป็น 
493,900 บาท ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ส่วนต าบลใจดี  ท่านนายก  ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่ 
    ประชุมแห่งนี้ที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวธรรญชนก  ทองมนต์  นักวิเคราะห์ 
    นโยบายและแผนขอน าเรียนในการโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การโอนงบประมาณในวาระนี้จะเป็นญัตติที่ 5.5 เป็นการโอนงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ก็จะมีเอกสารมอบให้ทุกท่านไปเมื่อเช้านี้  ท่านจะเห็นว่าจะมีเรื่องบัญชี
การโอนเงินงบประมาณฉบับใบขวาง  1 ชุด  แนบไปด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 สืบเนื่องจากดูจาก
บัญชีการโอนเงินงบประมาณก็ได้ค่ะ  การโอนงบประมาณครั้งนี้สืบเนื่องจากทางกอง
ช่าง ทางกองช่างได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายราษฎรสัมพันธ์  ข้าง 
อบต.ใจดี หมู่ที่ 10  ไม่สามารถด าเนินการได้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 495,500 บาท  
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณซึ่งโครงการนี้ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว  750  เมตร  สูงเฉลีย่ 1.00 เมตร  วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 6 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน ก็คืออยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 สืบเนื่องจากว่าทางกองช่าง เดี๋ยวจะให้กอง
ช่างอธิบายว่าไม่สามารถด าเนินการได้  เพราะว่าอะไร  จึงขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ 
 
   



 19 

นายสัมพันธ์  บุญเย็น  กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิก  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ผู้เข้าประชุม  ตามที่ 
(นายช่างโยธาอาวุโส)  ได้มีโครงการในข้อบัญญัติที่ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงเบื้องต้น ซึ่ง 
    โครงการนี้ก็ได้อยู่ในข้อบัญญัติถนนดินสายราษฎรสัมพันธ์ก็คือเส้นข้างๆ อบต.ตรงนี้ 
    นะครับ  ยาวไปโน้น  ซึ่งปริมาณงานและเนื้องาน  เหตุผลที่ท าไม่ได้ก็คือ 1.  ในการ 
    อุทิศที่ดิน อุทิศมาผมก็ได้พาทางท่านก านัน พาเดินส ารวจไปจนติดคลองทางทิศเหนือ 
    แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าท าไม่ได้หลักๆก็คือถนนเส้นนี้รู้สึกว่าจะมีบ่อเยอะน่าจะเป็น 

7,8,10 ลูก ทางคณะผู้บริหารชุดก่อนก็ได้มาดูว่าพาผู้รับจ้างมาดูพ้ืนที่มาดูว่าพ้ืนที่เส้น
นี้ไม่สามารถด าเนินการได้  บางคนก็ให้ถมสระ  บางคนก็ไม่ให้ถมสระ ซึ่งไม่สามารถท่ี
จะด าเนินการได้ จริงๆทางคณะผู้บริหารก็เลยได้โอนงบประมาณมาปรับเปลี่ยนเป็น
ถนนสายรอบหนองตาเอกซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่วงครับ ก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดในถนน
เส้นนี้  เพราะประชาชนใช้ประโยชน์ทางเส้นนี้ตลอดซึ่งขณะนี้เป็นโคลนเป็นตม ล าบาก
แต่ถ้าถนนนี้ท าเสร็จก็คือสายรอบหนองตาเอกก็สามารถปรับภูมิทัศน์ได้ดีมากเลยครับ  
ขอบคุณครับ 

น.ส.ธรรญชนก ทองมนต์  ขออนุญาตต่อเลยนะคะ โครงการถนนดินเหตุผลที่ไม่สามารถสร้างได้ ที่ทางช่างได้ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ชี้แจงกับทางสภาแล้วก็เลยน ามาสู่การด าเนินการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น 
    รายการใหม่ สืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การด าเนินงานรวมไปถึงลักษณะ 

ปริมาณงานคุณภาพก็เปลี่ยนไปด้วย  โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล.รอบสระใหญ่หนองตาเอก หมู่ที่ 10  มีจ านวน 2 ช่วงด้วยกัน  
(ช่วงที่ 1)  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  100.00  เมตร   หนา  
0.15  เมตร  งบประมาณ 260,700  บาท 
(ช่วงที่ 2)  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 88.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  งบประมาณ 233,200 บาท รวมทั้งสิ้นงบประมาณท่ีขอโอนในครั้งนี้จากเดิม
ถนนดิน 495,500 บาท  โอนลดลงเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. รอบสระน้ าหนองตาเอก  จ านวน  493,900 บาท  ก็จะเหลือ
เงินที่เคยได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติอยู่ที่ 1,600  บาท  ซึ่งการโอนในครั้งนี้ก็เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  ตามระเบียบที่แนบให้ท่านด้วย  ในหมวดที่ 4  ขอน าเรียนน าเสนอให้
ท่านได้พิจารณาไปพร้อมกัน ในหมวดที่ 4  ก็คือการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ก็คือค่าครุภัณฑ์
และท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ก็คืองบลงทุน  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยการ
โอนเพิ่ม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  รายละเอียดก็ตามเอกสารที่มอบให้
ทุกท่านแล้ว  ก็ขอน าเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ค่ะ  

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และขอขอบคุณทางท่านนายช่างโยธาที่ได้ 
(รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ชี้แจง  เหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้  มีสมาชิกท่านใดจะ 
แทน ประธานสภาฯ)  อภิปรายญัตตินี้ไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตตินายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยวิธีการโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
    รายการใหม ่เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองตาเอก   
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      (ช่วงที่ 1)  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  100.00  เมตร   หนา   
    0.15  เมตร  งบประมาณ 260,700  บาท 

(ช่วงที่ 2)  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 88.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  งบประมาณ 233,200 บาท  รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น  493,900 บาท  
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

    ก็ผ่าน  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  
  5.6  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสัดส่วนของผู้แทนจาก 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เสนอญัตติ 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  เชิญท่านนักวิชาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับ 
(นายก อบต.ใจดี) 
นายโฆสิต  นิลสนิท  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนา 
(นักวิชาการศึกษาศาสนาฯ) เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ทั้ง 5 แห่ง  ซึ่งครั้งก่อนเราเลือกในวันที่  
    1 กันยายน 2563  ซึ่งหมดวาระในวันที่ 31  สิงหาคม  2565 ก็เป็นไปตาม 
    มาตรฐานการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2559  การบริหารจัดการข้อ 1.4  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คือให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 9  คนแต่ไม่
เกิน 15  คน  ซึ่งญัตติที่เสนอก็คือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสัดส่วนของผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเรามี 5 แห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีตั้งอยู่ที่โรงเรียน
บ้านใจดีครับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านใจดี  ตั้งอยู่ที่บ้านใจดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
อังกุล  ตั้งอยู่ที่บ้านอังกุล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเยียวตาสุ  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้าน
พะเยียวตาสุ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทะลอก  ตั้งอยู่ที่วัดบ้านทะลอก ในวันนี้ก็
จะขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีในการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการในส่วนของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สัดส่วนก็คือไม่
ก าหนด แต่ไม่น้อยกว่า 9  คนแต่ไม่เกิน 15  คน  ก็ขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุก
ท่านที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นคณะกรรมการ  ตามท่ีเราเคยท ามาก็คือเลือกเองโดยไม่ผ่านสภา  
บางครั้งสภาก็ไม่ได้รับทราบว่าท่านเป็นคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในวันนี้
ทางกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก็ได้พิจารณาเสนอญัตติได้น าเข้าสู่สภาเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากสภา  เริ่มจากศูนย์แรก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใจดี ขออนุญาต
สภาได้เสนอรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีซึ่งตั้งอยู่ใน
โรงเรียนบ้านใจดีครับ เอาศูนย์ละ 2,3  ตามเขตพ้ืนที่หมู่บ้านก็คือ อยากให้ทุกท่าน
ร่วมเป็นคณะกรรมการ  เพราะว่าเวลาเสนองบประมาณท่านจะได้รับรู้รับทราบด้วยว่า
ทางศูนย์ต้องการที่จะพัฒนาในด้านใด ซึ่งใจดีมี 2 ศูนย์ก็ขอรบกวนท่านสมาชิกหมู่ที่ 
1,10,11 เป็นคณะกรรมการทั้งสองแห่งเลยจะได้ไหม  ขอความเห็นจากท่านสมาชิก
ครับ ไม่ขัดกับระเบียบ  ในนี้คณะกรรมการ 15 คนจะมาจาก 9 ต าแหน่ง ก็คือ 1. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 2.  ผู้แทนองค์กรศาสนา  3. ผู้แทนจากสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ผู้แทนชุมชน  อันนี้ก็น่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้าน  5. 
ผู้แทนด้านสาธารณสุข  ก็จะเป็นท่านคุณหมอ  ท่านก็อนุเคราะห์เป็นให้ทุกครั้ง  คุณ
หมอ รพ.สต.ใจดี  6. ผู้แทนผู้ปกครองก็จะประชุม คัดเลือกกันเองมาศูนย์ละ 2 ท่าน 
7. ผู้แทนจากกองส่วนราชการ  น่าจะเป็นผมอยู่แล้วเป็นคณะกรรมการ  8.  ผู้แทน
จากผู้ดูแลเด็ก 1 คน  และหัวหน้าศูนย์เป็นเลขานุการโดยต าแหน่ง  ก็พิจารณาไปแล้ว
ก็จะไม่เกิน 15  อยู่แล้ว  ถ้าท่านทั้ง 3 เข้าเป็นคณะกรรมการก็จะไม่เกินครับ   
จ านวน 2 ศูนย์ก็คือศูนย์ อบต.ใจดี  และศูนย์วัดบ้านใจดี  จะเป็นสมาชิกหมู่ท่ี 
1,10,11  ท่านสมาชิกเห็นด้วยไหมครับ  ต่อมาศูนย์ที่ 2  ศูนย์บ้านอังกุล  มีเขต
บริการอยู่ 3  หมู่  ก็คือ หมู่ 7,8,9  ท่านสมาชิกเห็นด้วยไหมครับ  ศูนย์ที่ 3  ศูนย์
บ้านพะเยียวตาสุ  มีเขตบริการอยู่ 2  หมู่  ก็คือ บ้านพะเยียว  กับบ้านตาสุ  ท่าน
สมาชิกเห็นด้วยไหมครับ  ศูนย์ที่ 5  ศูนย์วัดบ้านทะลอก มีเขตบริการอยู่ 3  หมู่  ก็
คือ บ้านล าภู  บ้านทะลอก  บ้านตะแบง  ท่านสมาชิกเห็นด้วยไหมครับ  เห็นด้วย  ก็
เป็นอันว่าทุกท่านทั้ง 11  ท่านก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ผมก็จะจัดท าประกาศเพ่ือให้ท่านนายกได้ลงนามประกาศเป็นคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ในโอกาสต่อไปและจะท าหนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบเมื่อนายก
ลงนามเรียบร้อยแล้วครับ  ขอบคุณครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงในประเด็นการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เล็ก  สัดส่วนในที่นี้ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสมาชิก  ทุกท่านรับก็ผ่าน  ต่อไปเข้าสู่ 
แทน  ประธานสภาฯ)  ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบยีบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
    สมาชิกท่านใดจะน าเรียนเสนอแนะ  เรียนเชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะ ครับ 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานที่เคารพ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ท่านผู้เข้าร่วม 
(ส.อบต.ม.9)   ประชุมทุกท่าน  ในวาระเรื่องอ่ืนๆ ผมก็มีความเดือดร้อนเรื่องของชาวบ้าน  อยากมา 

น าเรียนท่านประธาน  ผ่านท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ซึ่งเป็นปัญหา
น่าจะเกือบทุกหมู่ก็คือเรื่องไฟส่องสว่าง  ไฟสาธารณะในรอบท่ีแล้วผมเสนอไฟช ารุด
ประมาณ 3 ครั้ง  ท าหนังสือแต่ในรอบนี้ผมท าหนังสือประมาณเดือนกว่าตอนนี้ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ  ชาวบ้านถามผม 4 ครั้งแล้วตอนนี้ไฟดับ  เมื่อไรจะมาท า  ผมอยาก
น าเรียนว่าจะมีแนวทางอย่างไร ในการบริหารจัดการตรงนี้  เพราะเป็นปัญหามาทุกปี  
ทุกครั้ง  ปีหนึ่งอาจจะดับครั้ง 2 ครั้ง  ซึ่งเป็นปัญหาอันนี้ผิดที่ว่าช่างเราไม่มีหรือว่า
อุปกรณ์ขาด  ตั้งงบประมาณน้อยหรือเปล่า  ก็เป็นปัญหา  ท่านนายกก็อยู่ส านักงาน  
ช่างอยู่ในส านักงาน  ส่วนผมอยู่ในพื้นที่  เขาก็ถามเมื่อไหร่จะซ่อมนานแล้วนะ  ตาม
สโลแกนที่ว่า  อบต.มีอ านาจหน้าที่ก็คือ  น้ าไหลไฟสว่าง  ก็เป็นปัญหาอยากน าเรียน  
เพ่ือว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร  เป็นไปได้ไหมครับถ้าช่างเราไม่สามารถด าเนินการได้หรือ
ล่าช้าเราอาจจะให้หมู่บ้านให้ช่างซ่อมบ ารุงแล้วส่งเรื่องมาเบิก  อันนี้ตรงจุดและก็เร็ว
ถ้ามีผู้ช านาญในหมู่บ้านก็ซ่อมแล้วมีภาพประกอบว่าตรงนี้ดับ  หมู่บ้านซ่อมแล้วก็ส่ง
เบิก  อันนี้คือความคิดของผม  ก็อยากแก้ปัญหาให้เร็ว  ดับคืนนี้คืนพรุ่งนี้สว่างแต่ถ้า
พ่ึง  อบต.  2  เดือน  งวดที่แล้ว 3  เดือน  ท าหนังสือ 3 รอบ  รอบนี้เป็นเดือนกว่า  
ท ารอบเดียวถ้าท าอีกรอบคงร้องเรียนคราวต่อไป  เพราะคนที่เดือดร้อนอยู่ตรงนั้นหู
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หนวกด้วย  การได้ยินไม่ค่อยดีแต่ถามผมแล้วก็จ้องหน้าผมแจ้งไปแล้ว  อันนี้เป็น
ปัญหา  อยากให้ท่านได้ทราบปัญหาว่านี้คือความเดือดร้อนซึ่งเป็นจุดเล็กๆแต่เป็นจุดที่
เปราะบาง  ก็อยากแจ้งให้สมาชิกและผู้บริหารขนาดไฟที่จะซ่อมให้สว่างเรายังจะท าให้
สว่างทันใจชาวบ้านไม่ได้  แล้วเรื่องของบประมาณจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นอีก  ก็ขอ
น าเสนอเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ก็ขอขอบคุณท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ  ที่ได้แสดงความเป็นห่วงความเดือดร้อนของ 
(รองประธานสภาฯ  ปฏิบัติหน้าที่ ชาวบ้านเรื่องไฟส่องสว่าง  เรียนเชิญท่านนายกครับ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  ก็ขอประธาน 
(นายก อบต.ใจดี)   อภัยท่านสมาชิกที่ท่านท าเรื่องร้องขอ  ก็เรามีปัญหาทุกหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 2  จุด 3  

จุด  บางหมู่บ้านไป 2 ครั้งแล้ว  บางหมู่บ้านยังไม่ได้ไปเลยเหมือนของท่าน  ไม่ทราบ
ว่าช่างเห็นว่าไกลหรืออย่างไร  ทางคณะผู้บริหารเลยมาพิจารณาดูความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอันดับที่ 1  ก็เรื่องของงบประมาณ  อันดับที่ 2  เรื่องของบุคลากร  มี
ความคิดซึ่งได้ศึกษาทางส านักปลัด  ถ้าเป็นไปได้คณะบริหารจะได้จ้างบุคลากรจาก
บุคลากรภายนอก  จะจ้างเหมาบริการในเรื่องของช่างไฟฟ้า  ซึ่งขณะนี้ก าลังเสนอเรื่อง
ให้ทางวิเคราะห์ได้ดูว่า  มันเป็นไปได้ไหมการจ้างบุคลากรมีระเบียบอะไร  อย่างไร  ก็
ก าลังด าเนินการคาดว่า  อาทิตย์หน้าคือเรามีความจ าเป็นมาก  ในเรื่องของบุคลากรที่
จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ  ผมอาจจะจ้างเหมา  3  เดือน  ให้เขาท าไม่ว่าจะ
เป็นไฟฟ้าหรือประปา  เพราะว่าเราจ าเป็น 2 เรื่องนี้  น้ าไหลไฟสว่าง ถนนสะดวก  
ตอนนี้โดนพี่น้องประชาชนต่อว่าเอาดินเหนียว  ดินอะไรมา  ช่วงนี้แห้งไม่เป็นไร  แต่
ถ้าฝนตกก็จะโดนด่า  โดนต าหนิอย่างมาก  ก็ขอประธานอภัย ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ด้วย  ก็ขอเวลา  ตอนนี้ก็ขอให้ช่างได้ตอบให้ท่านสบายใจนิดหนึ่ง  ขอเชิญครับ  ผมก็
จะหาผู้ช านาญมาช่วยช่างสักคนหนึ่งนี่คือความคิด  แต่ว่าส านักปลัดจะท าได้หรือไม่  ก็
ต้องดูระเบียบดูอะไรไปก่อน  อย่างของชาวบ้านสมใจจะไม่ท าหนังสือขอจะร้องเรียน
เลยนะช่าง  ก็ดูแลหน่อย  ขอบคุณครับ 

นายสัมพันธ์  บุญเย็น  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกและคณะบริหาร  ตามที่ทางท่านสมาชิก หมู่ที่ 9 
(นายช่างโยธาอาวุโส)  ได้ชี้แจงมา  ช่างของเราพูดง่ายๆถ้าผมไม่ออกไปด้วย  พูดตรงๆซี่งช่างแดงกับช่างศักดิ์ 

เขาจะไม่ออกไปด้วยกัน  ผมก็ต้องออกถ้าออกก็ต้องเอาสมควรไปด้วย  ช่วยจับบันได
ผม  ผมก็มีหน้าที่ส่งหลอด  หรืออะไรเล็กๆน้อยๆให้เขา  ซึ่งบางวันผมก็ไม่ว่าง  หรือ
ว่าง  นี่คือปัญหา  แต่อุปกรณ์ก็เอามาเรียบร้อยแล้วครับ   สตาร์ทเตอร์เดี๋ยวนี้เราไม่ใช้  
เราจะให้หลอด LED เปิดติด  อย่างไรก็จะทยอย  พรุ่งนี้ก็คงจะไปหมู่ 9 เพราะกลัว
โดนร้อง  ขอบคุณครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านเลขานุการสภา อบต.ครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  เรียนท่านประธาน  ในส่วนของการซ่อมไฟ  ท่านนายกก็ได้ให้แนวทางนโยบายในส่วน 
(เลขานุการสภา อบต.ใจดี) การเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนเรื่องของแสงสว่าง  จริงๆ  แล้วทาง 

อบต.เราไม่มีช่างไฟ  ก็ได้ใช้ยามไปช่วยแก้ไขปัญหา  แต่ที่นี้ก็อาจจะเกิดความล่าช้า
บ้าง  เพราะว่าช่างแดงก็สูงอายุซึ่งได้เสา 2 เสา ก็ขาสั่นแล้วเกรงว่าจะตกลงมา  ก็ได้
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ทางพ่ีสัมพันธ์ได้ไปช่วย  ถ้าเกิดหล่นมาจะได้ขนมา แต่ละท่านสังขารก็ร่วงโรยไป  ก็
บอกย้ าตลอดได้หลายจุด  ก็ได้เร่งรัดท่านว่าในส่วนพื้นที่ใดที่พ่ีน้องประชาชนท า
หนังสือมาหรือทางท่านสมาชิกท ามาก็ให้น้องสุรชัยรวบรวมและเสนอทางกองช่าง  วัน 
2 วัน  ทางช่างก็ได้ลงพ้ืนที่ก็ได้หลายจุดอยู่ครับ  ตามที่พ่ีน้องร้องขอมาทางเฟสบุ๊ค  ก็
ลงไปให้ได้มากที่สุด  ในส่วนของการจ้างเหมาผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางส านักปลัด
อยู่แล้วว่าจะหาแนวทางคณะผู้บริหาร  หาผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะที่จะลงมารับผิดชอบ
ในการซ่อมแซม  เพ่ือสามารถเร่งรัดแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้
อย่างทันท่วงที  ขอบคุณครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านเลขานุการนายก อบต.ใจดีครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เรียนท่านประธาน  ท่านนายก  และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  เรื่องไฟตลอด  ตั้งแต่ที่ 
(เลขานุการนายก อบต.ใจดี) ผมมา 8 ปี  เป็นปัญหาทุกปี  ผมพยายามปรึกษานายกว่า  ถ้าเรารับจ้างเหมาเป็นช่าง 
    เลยดีไหม  หรือรับเหมาเดือน 2 เดือน  ก็น่าจะท าได้  ถ้าเรามีความสามารถ  ให้เป็น 
    ช่างเป็นลูกจ้างอะไรก็ได้เพราะเรื่องไฟล าบากมาก  แต่ก่อนไม่ค่อยมีหลอดไฟเยอะ  

พอลงงบประมาณเยอะ  ช่วงแรกล้านห้า  เสียเยอะ  มืดนิดเดียวไม่ได้  ฉะนั้นเราต้อง
ท าใจไว้ว่า  สมาชิกต้องดูด้วย  ผมอยากให้หนังสือเป็นล าดับ  คนที่รับหนังสือ 
1,2,3,4,5,6,7  ไม่ใช่คนมา 1 ไปเอา 9 มาก่อน  เกรงจะโดนร้องเรียน  ฉะนั้นผมว่า
ให้เป็นล าดับไปเลย  ก็ฝากทางธุรการที่รับหนังสือด้วย  คนมาก่อนก็ต้องได้ก่อน  ไม่ใช่
มาทีหลังต้องได้ก่อน  เดี๋ยวผมจะแก้ไข  น่าจะดีกว่าคราวก่อน  ผมบอกช่างแล้วถ้า
อุปกรณ์มันขาดก็รีบซื้อมา  ถ้าไม่มีเงินก็ตั้งงบประมาณไว้ให้เพียงพอ  เวลาท าก็มาเบิก  
ไม่ใช่จะท าพ่ีงไปซื้อก็ไม่ทัน  ก็ต้องซื้อของมาตุ่นไว้ ก็ขออภัยท่านสมาชิกส าหรับเรื่องนี้
ก็ขออภัย  ขอบคุณมากครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านเลขานุการนายก อบต.ใจดี ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เชิญท่านสุพิชญ์  เหล่ามาลาครับ 
แทน ประธานสภาฯ) 
นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  เรียนท่านประธาน  ท่านนายก  ท่านเจ้าหน้าที่พร้อมทัง้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ดิฉัน 
(ส.อบต. ม.2)   นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ดิแนขอเสนอโครงการถนนดินตัด 
    ใหมแ่ต่ก่อนเคยเสนอมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่เจ้าของพ้ืนที่ไม่เซ็นอุทิศที่ให้  แต่ตอนนี้ 
    เจ้าของที่เซ็นอุทิศให้แล้วค่ะ อยากให้ทางคณะผู้บริหารด าเนินการให้ด้วย  เพราะข้าง 
    ในเดินทางล าบากมาก  และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  ขอเสนอ 
    ให้เข้าข้อบัญญัติ หลายซอยที่ดับมืดค่ะ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านสมาชิก  เรื่องถนนก็ต้องเข้าในแผนก่อนท่านต้องเสนอเรื่องมาที่ อบต.จะ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการให้  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  เชิญท่าน 
แทน  ประธานสภาฯ)  กัญญา  มูลจัดครับ 
นางกัญญา  มูลจัด    เรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน  พอดีจะแจ้ง 
(ส.อบต. ม.10)   ความเดือดร้อน  คือ  สายใจดีเหนือ – โหน่งสะเดา  จะต้องท าอย่างไร เพราะถนนเป็น 
    ดินเหนียวเวลาฝนตก การสัญจรก็ล าบากมากค่ะ   และอีกสายเป็นสายใจดี หมู่ที่ 1  
    ซอยพี่ปัญญา  ขอเสนอเพราะประชาชนเดือดร้อนมาก  เวลาฝนตกชาวบ้านก็บ่นว่า 
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    เอาดินเหนียวไปใส่  ถ้าไม่ใส่ไม่ได้เหรอค่ะ   เขาว่าอย่างนี้  เพราะเป็นความเดือดร้อน 
    จริงๆ และก็ขอขอบคุณช่างที่ไปด าเนินการซ่อมไฟส่องสว่าง และก็ขอให้ไปติดตรงสี่ 
    แยกทางบ้านพะเยียวมา อบต.ใจดี  ถ้าจะซื้อเองก็เกรงว่า อบต.คนนี้เข้ามารวย  ก็ขอ 
    เสนองบประมาณทาง อบต.ช่วยเพื่อให้เกิดแสงสว่าง  เพราะจุดนั้นเป็นทางแยก  และ 
    เป็นทางที่มา อบต.เหมือนกัน  ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ  
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านสมาชิกครับ  เรียนเชิญท่านนายกครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  ส าหรับข้อมูล 
(นายก อบต.ใจดี)   ด้านถนนที่ อบต.ได้ท าการซ่อมแซมชุดที่ผ่านมา  เรื่องการปรับปรุงการจราจรโดยใน 
    มูลดิน  ปรากฎว่าในช่วงนี้มูลดินที่เราจะหาในต าบลใจดีไม่มี  ที่เป็นผิวดินระดับ 10  
    ระดับ 1 เมตร  ไม่เกิน 2 เมตร  ระดับผิวดินไม่มี  มีแต่ดินที่อยู่ใต้ระดับผิวดิน 
    ประมาณ 5 เมตร คือ ท่าน ผอ.สมหวัง  กลางมณี  ท่านประกอบธุรกิจขายมูลดิน 

ท่านจะขุดที่เดิมขุดไปลึกๆเพราะเป็นที่ที่ท่านมีเอกสารสิทธิ์  คือ  โฉนดที่ดิน  ส่วนที่ 
อ่ืนๆเป็น สปก. ท่านไม่สามารถท่ีจะเอามูลดินมาได้  ท่านก็ขุดพอขุดไปดินที่ใต้ผิวดิน 
ประมาณ 5,6 เมตร จะเป็นลักษณะดินเหนียว  พอเมาปรับผิวถนนเราแล้วก็สวย  แต่ 
พอฤดูฝนก็กลายเป็นดินเหนียวท าให้การจราจรไม่ได้  ขี่มอเตอร์ไซด์นี้ล้มเลยครับ  ท า
ให้เดือดร้อนทุกที่  เพราะว่าใช้มูลดินที่เดียวกันท าให้สายใจดี – โหน่งสะเดา  ท่าน
ก านันเมื่อวานก่อนท่านได้โทรศัพท์มาสอบถามหากด าเนินการโดยใส่หินคลุกหรือลูกรัง
ท่านนายกจะด าเนินการได้ไหม  ผมก็บอกว่าได้แต่หินคลุกทุกวันนี้  มันก็มีดินเหนียว
เหมือนกัน  คือ ดินดีๆมันหมดแล้ว  ถ้าช่วงนี้ก็จะเป็นก้นบ่อก็จะมีลักษณะ 3 สี หิน
ละเอียดไม่ค่อยมี  มีแต่ข้ีดินขี้เรนขึ้นมาเยอะ  แล้วก็ลักษณะสายใจดี – โหน่งสะเดา
เป็นถนนที่ยาวมาก  และระบบการระบายน้ ามีชาวบ้านไปก่ออิฐขวางเพ่ือจับดักปลา  
ท าให้น้ าไม่มีที่ระบายถนนจะขาดทุกปี  เลยมาช่างออกไปส ารวจนายกออกไปด้วยตอน
นั้น  ตอนนี้ก าลังประสานสายใจดี – โหน่งสะเดา  ซึ่งเป็นถนนดิน จะต้องขุดเพ่ือให้ดิน
มีทางน้ าไหลคือการวางท่อ  ซึ่งการวางท่อจะต้องท าเป็นข้อบัญญัติ ก็เลยคิดว่าคงจะ
แก้ยากมาก  มีทางเดียวก็คือปรับปรุงอาจจะเอาดินส่วนหนึ่งไปเททับตรงที่เป็นดิน
เหนียวไปแก้ตรงนั้นก่อนอาจจะเป็น 3 เมตร 4 เมตร ก่อน  เพราะว่าถ้าท าอย่างอ่ืน
ต้องตราเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยการวางท่อ  ปัญหานี้รับไว้นะครับ  ส าหรับไฟฟ้าก็
อยากจะติดตั้งตรงนั้นเหมือนกัน  เพราะว่าเป็นแยกส าคัญ  เป็นรอยต่อของบ้านใจดี
กับบ้านพะเยียว  อยากให้มีแสงสว่าง  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเสนอมาดีมาก  ตรงนั้น
น่าจะติดตั้งวงจรปิดด้วย ซึ่งวงจรปิดนี้ประมาณ 6 บ้าน  ผมได้เอาไปส่งให้ท่านอรุณ  
แสงนาค  ที่สกลนครแล้ว  ไปขอสายตรงขอจากบนลงล่าง  จากที่หนังสือเราก็ขอไป
ตามล าดับ  ตกใจเนื่องจากต าบลใจดีเราไม่ได้ของบอุดหนุน  อุดหนุนธรรมดาไม่ได้ขอ
ในปี 2566 ไม่มี  แต่ว่าเพิ่มเติมมี  เพราะว่าอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายมีแต่อุดหนุน
ประจ าปีไม่มี  เขาขอตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง  ช่วงหาเสียงกัน  ส าหรับพะเยียวถนนตัดใหม่
ก็เคยเข้าโครงการมาแล้ว  ก็ยังไม่เยอะต้องให้ฝ่ายแผนไปดูก่อนว่ามีไหม  ถ้าไม่มีก็ต้อง
รอเข้ามาบรรจุแผนนะครับ  ส าหรับไฟฟ้าบ้านพะเยียวข้างใน  คงจะมีอุปกรณ์มาแล้ว  
ของบ้านสมใจก็นานแล้ว  เวลาท่านเข้ามาท่านจะสอบถามประจ า  ในเรื่องประปาผม
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ไปดูก็มีงบประมาณแล้ว  ประมาณ 50,000 บาท  ยังไม่ได้ใช้ไม่รู้จะท าอย่างไรและก็
สอบถามทางนิติกรว่าประปา อบต.ใจดีเราเป็นอย่างไร  ท่านนิติกรบอกว่าโอนภาระกิจ
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านบริหารแล้ว  คณะกรรมการหมู่บ้านใดจะของบกลางที่เราตั้ง
ไว้ในหมวดของซ่อมแซมบ ารุงประปานี้ให้ท่านเสนอความจ าเป็นขอมาแต่ท่านต้องแนบ
เอกสารบัญชีรายรับ  รายจ่ายในบ้านของท่านว่าขณะนี้ท่านมีเงินเหลือกี่บาทที่ท่านไป
บริหาร  ท่านท าบัญชีมาแนบ เราก็จะพิจารณาช่วยเหลือตามล าดับต่อไป  เรียนให้
สมาชิกทุกท่านทราบ  งบกลางมีอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าเราได้โอนภารกิจไปให้กรรมการ
หมู่บ้านบริหารแล้ว  บางหมู่บ้านก็เก็บ 4 บาท 5 บาท  แตก่่อน  อบต.เรียกมาประชุม
ก็ตกลงกันว่าในระบบต าบลใจดีนี้  ผมไปสอบถาทที่ส านักงานประปาที่อุบลราชธานี  
เขาบอกว่าเขตต าบลใจดีน้ าไม่ค่อยมีขุดอย่างไรก็ไม่เจอ  เป็นไปได้ไหมว่าจะท าใจดี 3 
หมู่  โดยใช้น้ าต้นทุนท่านลองขุดประปาสัก 100 เมตร 120  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง 
12  นิ้ว  15  นิ้ว  ท่านท าให้หน่อยได้ไหม  เผื่อ 3  หมู่บ้านจะได้ใช้  ตอนนี้ใช้น้ าหน้า 
อบต.  ซึ่งไม่มีการกรองเลย น้ าในสระน้ าหนองตาเอกอย่างไรก็ไปตามหมู่บ้านอย่างนั้น  
ไม่มีระบบกรอง  แต่ถ้าจะช่วย  เช่น  ระบบไฟ ระบบซัมเมิร์ส  อะไรที่ช ารุดพุพังแล้ว  
ให้ท่านท าเรื่องขอมาให้ท่านแยกรายจ่ายมาด้วย  เพ่ือจะได้ง่ายต่อการพิจารณา  
ขอบคุณครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจงในเรื่องที่สมาชิกได้สอบถาม เกี่ยวกับถนนดินตัดใหม่   
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ และเรื่องการใส่ดินเหนียว  เชิญท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ขออนุญาตในส่วนของหมู่ที่ 2  ที่น าเรียนปัญหาความเดือดร้อนถนนดินตัดใหม่  ซึ่ง 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) โครงการนี้จะปรากฏในแผนปี 2565  ก็เป็นโครงการก่อสร้างถนนดินสายพะเยียว –  
    นาตาล  ส่วนในปี 2566  ก็ไม่ได้น าโครงการนี้เข้ามาในแผน  ซึ่งถ้าจะใช้งบประมาณ 
    ก็คงจะใช้งบประมาณของปี 2565  โครงการต่อไปจะเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องสายใจ 
    ดีเหนือ – โหน่งสะเดา  อันนี้ขออนุญาตน าเรียนความเป็นมา  สืบเนื่องจากวันนั้นได้ 
    เป็นคณะท างาน อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  หมู่ที่ 10  ได้มีโอกาสไปพบปะพ่ีน้อง 
    ประชาชน  หมู่ที่ 10  แล้วมีการน าเสนอปัญหานี้เข้ามา  ปัญหาเรื่องดินเหนียวสาย 

ใจดีเหนือ – โหน่งสะเดา ในวันนั้นได้มีการชี้แจงกับชาวบ้านไปแล้ว่า 1.  จะน าปัญหา
นี้เสนอกับผู้บริหาร 2.  ได้ผ่านการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วนะค่ะ  โครงการ
สายใจดีเหนือ – โหน่งสะเดาได้อยู่ในแผนปี 2566  เป็นโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายใจดีเหนือ – โหน่งสะเดา หมู่ที่ 10  ความกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000  เมตร  บรรจุไว้ตั้งแต่ปี 2566 – 2570  แผน 5 ป ี  ถ้าหากมีความ
จ าเป็นก็จะต้องด าเนินการต่อเนื่อง  เพราะในแผนนี้ได้รับการส ารวจและประมาณการ
มาให้ที่ระยะทาง 1,000  เมตร  อันนี้ก็ขอน าเรียนข้อมูลเรื่องแผน  ส่วนในเรื่องของ
งบประมาณท่ีเรื่องการประกาศก็ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนข้อมูลของบประมาณ
ประปาเขาก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2565  ซึ่งข้อบัญญัติก็จะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 
30  กันยายน  2565  นี้  ก็ตั้งเงินอุดหนุนกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านไว้  ก็ขอน าเรียนข้อมูลที่ทางสมาชิกได้สอบถามมา  ขอบคุณค่ะ 
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นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เรื่องของประปา  ซึ่งหมู่บ้านสมใจเองก็เสนอเกี่ยวกับ 
(ส.อบต. ม.9)   งบสนับสนุนช่วยเหลือกิจการประปาซึ่งในส่วนกิจการประปาของหมู่บ้านสมใจ  ซึ่ง 
    ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  จนถึงตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา 12,13 ป ี ซึ่งระบบ 
    เป็นระบบเก่าเจอปัญหาก็คือการขาดทุน  เพราะว่าเกี่ยวกับระบบเครื่องดูดและก็การ 
    จ่ายค่าไฟ  คือจ่ายค่าไฟเยอะกว่าเก็บค่าน้ าได้  ก็เลยมีโครงการที่จะขอรับการ 
    สนับสนุน  เพื่อเป็นการน าร่องหมู่บ้านอื่น  ก็คือการสูบน้ าโดยใช้ระบบพลังงาน 
    แสงอาทิตย์  ก็คิดว่าจะท าเป็นน าร่องของต าบลใจดี  ก็เสนองบประมาณมาขอรับการ 
    สนับสนุน  ก็ส่งมานานแล้วก็อยากให้ท่านนายกได้พิจารณาดูส่วนที่ว่าจะเป็นน าร่องว่า 
    ระบบนี้ใช้ได้  ก็สามารถท่ีจะใช้ได้ทุกประปาทุกหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ 
    ประหยัดพลังงาน  นี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งช่วงกลางวัน  กลางคืนก็ไม่ค่อยใช้น้ าอยู่แล้ว   
    ทดลองสูบที่หมู่บ้านดู  ตอนนี้เปิดเฉพาะกลางวัน  กลางคืนปิดน้ าก็ยังพอใช้ถ้าได้ระบบ 
    พลังงานแสงอาทิตย์ไปก็เป็นการดี  ส่วนหนึ่งก็เป็นการประหยัดพลังงาน  ส่วนหนึ่งก็ 
    จะท าให้กิจการประปารายจ่ายน้อย ถือเป็นการน าร่อง  ก็ขอฝากท่านนายกช่วย 
    พิจารณาดูของต าบลใจดีเราก็เสนอมาแล้ว  ขอบคุณครับ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านพัด  หงส์โสภาครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายพัด  หงษ์โสภา  เรียนท่านประธานที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม 
(ส.อบต.ม.7)   นายพัด  หงษ์โสภา  สมาชิก หมู่ที่ 7  มีเรื่องท่ีจะน าเสนอผู้บริหาร  การวางท่อระบาย 
    น้ ามีประมาณ 2  จุด  พอจะมีงบประมาณตรงนั้น  ได้ไหมครับ  และอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง 
    ไฟฟ้าส่องสว่าง  วันนั้นช่างก็ได้เข้าไปซ่อมให้ทุกจุดแล้ว  แต่ตอนนี้ผมได้เดินส ารวจเมื่อ 
    ตอนกลางคืน   พึ่งรู้ว่าตอนที่ซ่อมประมาณ 2 จุด 3 จุด  ดบัไปอีกแล้ว  เพราะฉะนั้น 
    พรุ่งนี้ที่ท่านแจ้งว่าจะไปซ่อมบ้านสมใจ  ก็ช่วยไปดูบ้านอังกุลด้วยครับ  ที่ขอ 2 จุด  

วันนั้นคุณทองแดงก็ได้ไปส ารวจดูแล้ว  ที่ผมส ารวจแล้วก็จะต้องใช้ประมาณ 3  หลอด 
ทางไปบ้านชะน า  และซอยของท่านรองไพรัตน์  สมาธิ  และท่ีขอเพ่ิมก็เป็นซอยไป
บ้านนายทองดี  ทองวิสุทธิ์  ก็อยากจะให้ทางบริหาร  ถ้าท่านไปทางนั้นก็ช่วยแวะไปดู
ให้ด้วย  แต่ที่ดูก็ดับประมาณ 3 หลอด  ประมาณ 2  จัด  ส าหรับเรื่องการวางท่อ ก็
ใช้ท่อประมาณ 30  เซนติเมตร  จ านวน 14  ท่อน  ที่ท่านอดีตนายก  อบต. เขาก็ขอ
มาเพ่ือให้น้ าสามารถระบายได้  ตรงทางโรงเรียนไปบ้านชะน า  เพราะตอนนั้นไม่มีที่
ระบายเลย  ผมก็ขอน าเรียนปัญหาของหมู่ที่ 7  เพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านบรรลือ  ศิริจันทร์ ครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายบรรลือ  ศิริจันทร์  เรียนท่านนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายก  คณะผู้บริหารทุกท่านครับ   
(ส.อบต. ม.8)   กระผมนายบรรลือ  ศิริจันทร์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  มีเรื่องน าเรียนเพ่ือพิจารณาใน 
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เส้นทางคมนาคมระหว่างบ้านโคกมะเขือกับบ้านตาสุ  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  คือ
เส้นทางช ารุดมากครับ  เป็นเส้นทางของราษฎรทางบ้านตาสุที่ขนมันส าปะหลังมาขาย
ที่ลานมันบ้านใจดี  คือ เส้นทางตรงนี้รู้สึกจะช ารุดมากและมีการสอบถามว่าเส้นทางนี้
คงไม่มี อบต.อยู่  ผมก็รู้สึกน้อยใจ  ก็เลยน าเรียนเพ่ือหาแนวทางหางบมาจาก
หน่วยงานอื่นเพ่ือสนับสนุนซ่อมแซมส่วนตรงนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอขอบคุณท่านนิสิต  ไชยศรีษะที่ให้ข้อเสนอแนะงบประมาณในการน าร่อง  ท่านพัด 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ หงษ์โสภา  ที่ได้น าเสนอปัญหาภายในหมู่บ้าน  และท่านบรรลือ  ศิริจันทร์ น าเสนอ 
แทน  ประธานสภาฯ)  แนวทางในการซ่อมแซมถนนช ารุดสายโคกมะเขือ – ตาสุ  เรียนเชิญท่านนายกได้ตอบ 
    ข้อซักถามของสมาชิกครับ 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  ส าหรับเรื่อง 
(นายก อบต.ใจดี)   ประปาก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกบ้านสมใจ  ที่ท่านได้เสนอโมเดล อบต.ใจดี  ผมก็มี 
    ความคิดพ้องเช่นเดียวกับท่าน  ก็คือ  ว่าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟท์ทางเลือก 
    ของต าบลใจดีในอนาคต  ซึ่งผมเคยมีความคิดและให้นิติกรศึกษาว่า นสล. 24  ไร่  ซึ่ง 
    ห่างจาก อบต.ใจดีไปประมาณ 1 กิโลเมตร  ถ้าผมจะประชุมชาวบ้านมาติดตั้งแผง 

โซล่าเซลล์ในจ านวนเนื้องท่ี 24,25 ไร่ เพ่ือท าไฟโซลาเซลล์เข้าไปในหมู่บ้าน  เพ่ือ
ช่วยประหยัด อบต. ท่านสามารถท าได้ไหมก าลังเข้าแผนและมีชาวบ้านใจดีไปท าธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งเป็นลูกช่างตัดผม  สุดใจ  ลูกชายเขามาเสนอว่าถ้า 
อบต.มีโครงการจะใช้โซล่าเซลล์ให้ติดต่อผม  ตอนนี้ผมอยู่ที่อุบลฯ  ตั้งบริษัทอยู่ที่อุบล
ก็ก าลังจะประสานว่าให้มาดูบ้านสมใจหน่อย  เพราะว่าได้รับหนังสือนานแล้ว  ถ้าเรา
จะเปลี่ยนมาเป็นโซล่าเหมือนทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีความต้องการก็น่าจะท า
ได้  เมื่อเรามีงบประมาณ  เราก็จะขอสมใจเป็นโมเดลก่อน  อันนี้เป็นความคิดท่ีดี
เพราะประปาเรามีเกือบทุกบ้าน  ไม่ได้แต่หมู่ 11  เพราะ อบต.ท าให้แล้ว  สมใจเป็น
โมเดลแรก  ที่ผมเข้ามาเป็นนายก  ให้คณะกรรมการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน  แต่
ก่อนนี้เราจะดูดล าห้วยมามันใช้ไม่ได้  น้ าไม่ดี  ท่านประธานนิสิตก็เลยเสนอให้เจาะ
บาดาล  เจาะวันนั้นปรากฏว่าบ้านสมใจมีช่างเจาะบาดาลอยู่ทุกวันนี้   ส าหรับไฟ
ทางเลือกในหมู่บ้านคิดว่าประหยัดแน่นอน  จะติดตั้งโซล่าเซลล์ที่นายกพิชิต  ไตร
สรณะคมได้ติดตั้งช่วงนั้น  หกหมื่กสี่หรืออะไรนี่แหละขุขันธ์เราก็ขยายไปทีละนิด  
พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ก็พิจารณาอยู่และอีกเรื่องหนึ่งการวางท่อ  ส าหรับการวางท่อ
ระบายน้ ารับไว้  เดี๋ยวจะไปดูกับวิเคราะห์เราได้ท าแผนไว้ไหม  ผมยังไม่ได้ดูตัวนี้  
ขอบคุณมากครับท่านประธาน  

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ขออนุญาตน าเรียนเรื่องของแผนเรื่องของโครงการที่ทางท่านสมาชิกหมู่ท่ี 8  ได้ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน) น าเสนอเรื่องของถนนที่มีการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งโครงการในนี้ก็คือสายโคก 
    มะเขือ – ตาสุ  ก็ได้ตรวจสอบในแผนแล้ว  ก็จะมีในแผนของปี 2566 – 2570  ซ่ึง 
    ช่างได้ประมาณการไว้กว้าง 5.00  เมตร  ยาว  835  เมตร  และก็แนวทางในการ 
    ด าเนินการก็มีอยู่ 2  รูปแบบเพราะว่า  เมื่อกี้ท่านก็ได้เสนอในเรื่องของการขอ 

  งบประมาณในส่วนของวิธีงบประมาณนั้นก็สามารถด าเนินการได้  2  แนวทาง  คือ  
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1. อบต.ด าเนินการเอง  ก็คือ  มีปรากฏอยู่ในแผนแล้วเป็นแผนชุมชนที่ทางหมู่ 8   
ท ามาโครงการนี้  
2.  ก็คือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้  อันนี้ก็คือมีปรากฏอยู่ใน
แผนแล้ว  ก็ขอเพ่ิมเติมในส่วนของโคมไฟถนนในระบบโซล่าเซลล์ที่ท่านนายกได้กล่าว
น าไปแล้วโครงการโคมไฟถนนนี้ก็มีปรากฎอยู่ในแผนในบัญชีครุภัณฑ์ของ อบต.แล้ว  
ก็มีทุกหมู่บ้านเราตั้งชุดโคมไฟ 2 ระบบโซล่าเซลล์  พร้อมติดตั้งในหมู่บ้านหรือบริเวณ
จุดเสี่ยงของแต่ละหมู่บ้าน  ตั้งไว้ครบทุกหมู่บ้านๆละ 10 ชุดค่ะ  อันนี้ก็คือราคากลาง
เดิมได้สืบราคาไว้ก็จะเป็นชุดละ 2,800  บาท  ต่อไปก็จะเป็นโครงการระบบก่อสร้าง
พลังงานแสงอาทิตย์เราก็บรรจุไว้ในปี 2565  ก็มีและบรรจุไว้ในปี 2566 – 2570  
โครงการนี้ได้ตั้งไว้ทุกหมู่บ้านเลย  แต่ยังไม่มีการท าในระบบนี้มาก่อนอันนี้ก็ขอน าเรียน
เบื้องต้นว่ามีการบรรจุไว้ในแผนแล้ว  อีกนิดหนึ่งค่ะ  เรื่องของการเจาะบ่อบาดาล  มี
ครบทุกหมู่บ้านค่ะ 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  ขอเพ่ิมเติมครับ  ส าหรับถนนที่เรามีอยู่แล้ว  ขณะนี้ผมให้ช่างน าขึ้นทะเบียนทางหลวง 
(นายก อบต.ใจดี)   ท้องถิ่น  ถ้าเราไม่ขึ้นเราก็จะขอรับเงินงบประมาณจากภายนอกไม่ได้  ส าหรับบ้านโคก 
    มะเขือ หมู่ที่ 8  ปัญหาหนักตอนนี้ก็คือทางเข้า – ออก  หมู่บ้านไปเชื่อมเป็นทางเก่า 
    เหมือนกับใจดี – พะเยียว  อย่างนี้  ผิวถนนคอนกรีตจะกะเทาะเป็นหลุมเป็นบ่อ   
    วิธีการก็ต้องพัฒนามาเป็นระบบก็คือปูสีด าทับแผ่นซีพลาสติก  ซึ่งตอนนี้ขอไปมีทาง 
    เดียวที่ผมไม่ขอตั้งแต่ฝายตาสุ จนถึงฝายตาโคลนี้  เขาเรียก  ประตูน้ าจนถึงฝายน้ าล้น 
    เป็นถนนผ่านหน้า อบต.  ถ้าหากว่าปีหน้าเรามีงบ ประมาณ 1 กิโลใช่ไหมครับท่าน 
    สมาชิก  ไม่น่าถึง 1 กิโล   มันขรุขระมากเลย  เป็นทางที่จะเข้า – ออก ของหมู่บ้าน 

ถ้าเราเอาสีด าไปปูทับก็คงจะรับไว้พิจารณาครับ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี   ขอบคุณท่านนายกครับ  ถ้าท าได้จะเป็นถนนที่สวยมากครับ  เชิญท่านนวลอนงค์  
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ชาญพินิจครับ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
น.ส.นวลอนงค์  ชาญพินิจ  เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านปลัด  ท่านสมาชิก 
(ส.อบต. ม.5)   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ  สมาชิกหมู่ที่ 5  ขอน าเสนอ 
    ปัญหา หมู่ 5   เนื่องจากบ้านตะแบงหมู่ที่ 5  ได้สร้างถนนเส้นใหม่  เส้นปู่ตา  

ระยะทาง 400 เมตร  เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าที่นาสะดวกขึ้น  เพ่ือท าการเกษตรได้ 
ง่าย  แต่ยังขาดท่อระบายน้ าในการระบายน้ าลงล าคลอง  และท่อส่งน้ าระบายน้ าซึ่ง 
ถ้าไม่มีท่อระบายน้ าจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งกับถนนท าให้ถนนพังและก็ขาด 
ได้  รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบ  ซึ่งท่วมทุกปี  
ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก  ส่วนท่อระบายน้ าท้ายหมู่บ้านที่เป็นปัญหาอย่าง
มากในตอนนี้  เพ่ือระบายน้ าเสียภายในหมู่บ้านให้ไหลพ้นเขตหมู่บ้านให้ถึงท่ีนา  ไม่ให้
ขังอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่บ้านเรือนบริเวณปลายน้ า  ที่ส่งกลิ่น
เหม็น  ท าให้การใช้ชีวิตล าบากเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิต    จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 1. ท่อระบายน้ าลงคลอง  
ขนาด 100 x 100 มี 1 จุด  จ านวน  6  ท่อน  2.  ท่อระบายน้ าขนาด 60 x 100 
จ านวน 3 จุดๆละ 5 ท่อน  เป็น 15 ท่อน  3. ท่อระบายน้ าท้ายหมู่บ้านขนาด 60 x 
100 จ านวน 1 จุด  จ านวน 10  ท่อน  ซึ่งปัญหาน้ าเสียจะไหลมารวมกันอยู่ท้าย
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หมู่บ้านที่ท าท่อระบายน้ าเจ้าของที่ไม่เซ็นให้ก็เลยท าไม่ได้  เพราะว่าน้ าเสียไหลมาท้าย
หมู่บ้าน  ส่งกลิ่นเหม็นท าให้บ้านเรือนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเขาเดือดร้อน  เขาก็ร้องเรียน
มาว่าใช้ชีวิตล าบากและก็มีคนพิการอยู่ตรงนั้นด้วยคะ  ส าหรับครั้งแรกที่ไม่เซ็น  แต่
ตอนนี้เจ้าของที่ก็ยอมเซ็นให้ท าถนนแล้วค่ะ  ก็อยากน าเสนอปัญหาให้ท่านนายก
รับทราบและหาวิธีทางแก้ไขให้ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ  

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ 5  ที่น าเสนอความเดือดร้อน  เรียนเชิญท่านนายกครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที 
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  เชิญท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
(นายก อบต.ใจดี) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ในส่วนของหมู่ที่ 5  ที่มีการเสนอโครงการเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เข้ามาก่อนก็ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) คือ  มีการเสนอโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แต่ในส่วนของทางระบายน้ าไม่มี 

มีแต่เสนอท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  บล็อกคอนเวิร์ด คลองตะแบงไปบ้าน
นายรี  ผิวงาม  เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ  จะขอน าเรียนอย่างนี้ของหมู่ที่ 5  ส่วน
ใหญ่ถนน  การวางท่อระบายน้ า  ส่วนใหญ่จะขอเป็นบล๊อกคอนเวิร์ด  เพราะว่า
หมู่บ้านเป็นบ้านเล็กๆ  ที่อยู่ด้วยกัน  จะเป็นการพัฒนาในส่วนของคลองระบายน้ าเป็น
ส่วนใหญ่  ก็เลยถ้าหากตัวนี้จะอยู่บนถนนสายไหนของบ้าน 

น.ส.นวลอนงค์  ชาญพินิจ  อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  ซึ่งไปสร้างถนนกั้นทางน้ าเกรงว่าถนนจะขาดค่ะ 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ถนนออกทางทิศตะวันออก  เลียบคลองตะแบง 
นายสัมพันธ์  บุญเย็น  เส้นนั้นมีการเอาท่อระบายน้ าเก่าไปใส่ใช่ไหมครับ 
น.ส.นวลอนงค์  ชาญพินิจ  ทางหมู่บ้านไม่ได้เอาไป  เพราะว่าไม่ใช่ของ อบต.  เป็นงบที่ได้จากการท าผ้าป่ามาค่ะ 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ที่พูดเมื่อกี้ก็คือมีการเปลี่ยนท่อระบายน้ าออกทางไปบ้านตานงค์  แต่หมู่บ้านไม่ได้เอา 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ไป  ขอน าเรียนอย่างนี้เนื่องจากบ้านตานงค์มีน้ าท่วมแล้วเราก็ได้น าท่อเดิมออกและ 
    เปลี่ยนท่อใหม่เข้าไป  จุดที่มีน้ าท่วมก็คือบริเวณนั้น  ต่อจากบ้านตานงค์ไป  สรุปมี 
    ถนนแต่ไม่ได้ก่อสร้างทางระบายน้ า  เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไป  จะต้องเสนอเพ่ือขอ 
    วางท่อระบายน้ า  แต่ก็น าเสนอนั้นก็จะต้องมีการส ารวจว่าการวางท่อนั้นถูกต้องไหม  
    เพราะว่าเดิมถนนสายนั้นน้ าจะขัง  ทางหมู่บ้านอะไรต่างๆ  ที่จะมีการระบายน้ าด้วยก็ 
    น าเรียนแนวทางว่าก่อนที่จะมีการเสนอวางท่อระบายน้ าทาง อบต.จะต้องเข้าไปดูใน 

บริเวณนั้นก่อน  ประกอบไปด้วยไปสร้างถนนโดยเป็นงบประมาณของหมู่บ้านเอง  ก็
จะต้องเข้าไปขอส ารวจพื้นที่ก่อนเบื้องต้นค่ะ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ที่ได้ตอบข้อซักถามจากท่านสมาชิกหมู่ที่ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 5  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปัญหาอีกไหมครับ  เชิญท่านกัญญา  มูลจัดครับ  
แทน  ประธานสภาฯ) 
นางกัญญา  มูลจัด  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายก  คณะบริหาร  ท่านสมาชิกทุกท่าน  ก็ยังมี 
(ส.อบต. ม.10)   ความเดือดร้อนของชาวบ้านตรงซอยหน้าบ้านนายสุทศ  สมควร  ที่ไปท าถนน 
    คอนกรีตแล้วก็มีน้ าขังประมาณ 50  เซนติเมตร ก็จะต้องด าเนินการอย่างไรค่ะ  และ 
    ตรงหน้าบ้านซอยนายดี  กลางมณี  ตรงนั้นก็น้ าขังและอีกจุดหนึ่งหน้าบ้านท่านก านัน   
    คือท าไม่สุดเหมือนไปกั้นน้ าเอาไว้  ก็น าเรียนให้ท่านคณะผู้บริหารรับทราบเท่านี้ 

แหละค่ะ 
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นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เชิญท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
แทน  ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  สืบเนื่องอันนี้ของหมู่ที่ 10  ก็เป็นปัญหาตอนที่ อบต.เคลื่อนที่ตรงซอยตรงนั้นเป็นซอย 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) เชื่อมต่อนายประภาส  เพราะว่าถนนซอยนายดี  กลางมณีเมื่อเราเคยท าถนนคอนกรีต 
    เข้าไปแล้วและจะมีถนนสายนั้นแหละ  ถ้ามีการเสนอแผนเข้ามาซึ่งระบุเป็นซอยนาย 
    ประภาส  แล้วเลยซอยนายประภาสไปถึงจะเป็นซอยนายสุทศ  ก็เป็นเส้นทางที่ 
    ต่อเนื่อง  ซึ่งโครงการนี้จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมทับคอนกรีตเดิมไว้  ส าหรับซอยนาย 
    ประภาสระยะทาง 190 เมตร  ก็จะขอน าเรียนงบประมาณตั้งไว้ในปี 2566 –  
    2570  ตั้งไว้กว้าง ๆ 5 ปีเลย  ส าหรับโครงการนี้มีในแผนสามารถน ามาจัดท า 
    ข้อบัญญัติงบประมาณได้  ต่อไปก็จะเป็นสายหน้าบ้านก านัน  ตรงนั้นเนื่องจากว่าตรง 
    นั้นจะมีการวางท่อระบายน้ าจากแยกนายเลิศ  ใจหวังไปบ้านนายตี  และจากสายแยก 
    นายเลิศ  ใจหวัง ไปบ้านพะเยียว  สอดคล้องไหมค่ะ  โครงการเหล่านี้มีปรากฏในแผน 
    ทั้งหมดแล้วค่ะ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายประเด็นความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เรียนเชิญท่านนายกครับ  
แทน  ประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  ก่อนปิดประชุม  ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมาชิกด้วยความเคารพ  วันนี้ก็คงจะเต็มที่   
(นายก อบต.ใจดี)   ก็เป็นนิมิตรหมายอันดี  เราในครอบครัวองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  3   
    ภาพลักษณ์ก็คือ  สภา บริหาร  และเจ้าหน้าที่  ที่เราได้มีโอกาสประชุมเพ่ือหาทาง 
    บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขตต าบลใจดี ก็เพ่ือเป็นนิมิตรหมายที่ดี 
    หลังจากประชุมขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกันที่ส านักงาน   
    กระผมได้จัดอาหารรับรองท่าน  ขอบคุณครับ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายก  อบต.  ท่านอนุรักษ์  เพชรอินทร์  ท่านนิล   
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ชาญพินิจ  ท่านรองนายก อบต.ใจดี  ท่านไพรัตน์  สมาธิ  ท่านรองนายก อบต.ใจดี   
แทน  ประธานสภาฯ)  ท่านพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค  เลขานุการ นายก อบต.ใจดี  ท่านธิเดช  เจริญศรีเมือง   
    พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี ท่านทิพย์วัลย์  มูลดับ  ผู้ใหญ่บ้าน 
    พะเยียว  หมู่ที่ 2  ท่านสมจิต  ไกรรามท่ีมาร่วมรับฟังการประชุมสภาในวันนี้  และที่ 
    ขาดไม่ได้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีทุกท่าน  ที่ท่านได้มาท าหน้าที่ 
    ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2565  ณ  ห้องประชุมสภาแห่งนี้  

ขออนุญาตปิดประชุมครับ 
ปิดประชุม   เวลา   12.00  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
         (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี /ปลัด อบต. 
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    เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ใจดี ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่ 23  
มิถุนายน   2565 
 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
                   (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี /ปลัด อบต. 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อ
วันที่  6  กรกฎาคม  2565 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางสาวสุบน  บุตรเสมียน) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หมู่ที่ 3 
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                  (นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หมู่ที่ 5  
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางกัญญา  มูลจัด) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หมู่ที่ 10 

    เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลใจดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2565  ในการประชุมสภาสมัย.........................สมัยที่..............
ครั้งที่...............เมื่อวันที่................เดือน.............................พ.ศ.......................  

  

        (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
                 (นายสมพงษ์  ใจโชติ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี    
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